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KIUNGO wa zamani wa Arsenal 
na Timu ya Taifa ya England, Jack Wilshere ametangaza kustaafu 
kucheza soka akiwa na umri wa miaka 30. Wilshere ambaye maisha yake ya soka yamekwamishwa kwa kiasi na majeraha ni mhitimu wa shule ya vipaji ya Arsenal aliyeitu-mikia klabu hiyo hadi mwaka 2018 kabla ya kutimkia West Ham United.
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Nyota 10 wataKaocheza Kombe la DuNia 2022 la mwisho Kwao uK. 1 2

MANCHESTER, England 

KLABU ya Manches-
ter United hatimaye 
imemsajili kiungo, 
Casemiro kutoka Real Madrid. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Brazil alijiunga na ‘Mashetani Wekundu’ hao baada ya kufanyiwa uchun-

guzi wa kimatibabu na taratibu nyingine na pia alishuhudia mchezo wa klabu hiyo dhidi ya Liverpool Jumatatu usiku, am-
bao waliibuka na ushindi wa mabao 2-1.

Washindi hao mara 13 wa Ligi Kuu England, walionekana kuwa na heshima katika mechi zao za kabla ya msimu mpya chini ya kocha mpya, Erik Ten Hag, lakini walikumbwa na hali mbaya katika mechi zao mbili za kwanza za msimu huu.
Ukosefu wa kiungo wa kati wa safu ya ulinzi umedhihirika katika misimu miwili iliyo-

pita na huenda Man United sasa wamesajili mmoja wa wachezaji bora zaidi kwenye idara hiyo.
Ingawa kuna wengi wan-

aohoji kuwa pauni milioni 70 kwa raia huyo kutoka bara la Amerika Kusini kuwa ni ny-
ingi mno, kuna kila sababu ya mashabiki wa klabu hiyo ku-
furahia ununuzi huu.

Katika kulifafanua hilo, hebu tuangalie sababu tatu zina-
zomfanya Casemiro awe usajili mzuri wa Man United...

#3. Husaidia haraka na-
fasi ya ulinzi

Manchester United imeku-
wa ikimlilia kiungo mkabaji tangu utawala wa Ole Gunnar Solskjaer katika klabu hiyo. Kocha huyo wa Norway labda angefurahia kusajiliwa kwa ki-

ungo wa kati msimu uliopita badala ya kumnunua Cristiano Ronaldo.
Pia inaeleweka kwa nini Ten Hag amekuwa akisisitiza kuhusu klabu hiyo kumnunua Frenkie de Jong tangu siku ya kwanza kuwa hapo Man Unit-

ed. Ingawa klabu imefanya kila wawezalo katika hilo, hadi sasa limeshindwa kutekelezwa.
Kwa Casemiro, ‘Mashetani Wekundu’ hao wamemnyakua kiungo bora zaidi wa ulinzi 

katika soka la dunia ya hivi sasa. Ingawa alifikisha miaka 30 mwaka huu, Mbrazil huyo alikuwa bora kwa Real Madrid katika ushindi wao wa Ligi ya Mabingwa Ulaya na taji la Ligi Kuu Hispania, LaLiga, msimu uliopita.
Ili kutoa mwanga zaidi kuhu-

su hilo, kiungo huyo alishika nafasi ya kwanza kwa asilimia 40 ya presha iliyofanikiwa ka-
tika LaLiga msimu uliopita. Pia alikuwa miongoni mwa wachezaji watano bora wal-
iookoa hatari nyingi zaidi kwa kukaba (mara 64) kwenye ligi.

Kwa hiyo, kiungo huyo asi-
yetaka  ujinga kazini, anaweza kulinda safu ya nyuma ya Man United na kutoa uti wa mgongo unaohitajika kwa kikosi cha Ten Hag.

Uimara wake wa ulinzi un-
aweza pia kurudisha imani kwa Harry Maguire na Lisan-
dro Martinez na kuwafanya wahisi kuwa na uhakika zaidi. Vile vile, mstari wa mbele utakuwa na uhuru zaidi wa kushambulia na kufanya idadi zaidi kwenda mbele, na hivyo kuwaruhusu kuongeza uwezo wao wa kusaka bao.

Kuongezwa kwake kunaweza kuinua kiwango cha uchezaji wa wachezaji kadhaa wa timu kwani anaweza kuwa mchezaji bora katika nafasi ambayo walihitaji kuijaza kwa muda mrefu.

#2. Morali ya ushindi
Jambo moja ambalo lin-

aweza kusemwa kwa wacheza-
ji wengi wa Real Madrid wa muongo mmoja uliopita ni ari na morali yao ya kushinda na kutokata tamaa.

Hakika Casemiro ni mmoja wao na tabia yake hiyo in-
aweza kuwa chachu kubwa kwa wachezaji wa Man Unit-
ed. Huku Ronaldo na Raph-
ael Varane wakitokea klabu moja, Mbrazil huyo anaweza kuongeza kitu kipya hapo.

Uwezo wa kushikilia katika michezo mikali na kupata ma-
tokeo ukiwa ndio akili na hasira ya kushinda ni moja ya tabia ya Casemiro. Aidha, ataisukuma klabu hiyo kuendelea na ku-

wania mataji msimu huu, bila kujali ukubwa wa mashindano.

Kuongezwa kwake kunaweza pia kuifanya klabu kuwa ya vitendo zaidi katika michezo mikubwa, kwa saba-
bu tu ya uzoefu wa mchezaji kucheza katika mechi kama hizo.

Casemiro, ambaye ameshin-
da mataji matano ya Ligi ya Mabingwa Ulaya, mataji ma-
tatu ya Klabu Bingwa Dunia, mataji matatu ya LaLiga, na mataji matatu ya UEFA Super Cup, anajua nini kinahitajika ili kushinda taji.

Atakuwa na hamu ya kuin-
giza akili hiyo katika kikosi cha sasa cha Man United, jambo ambalo wamekosa kwa zaidi ya muongo mmoja sasa.

#1. Kiongozi ambaye Man United ilimhitaji
Tabia moja ambayo Man United imekuwa ikikosa sana miaka ya hivi karibuni ni ya kiongozi. Ingawa Ronaldo haki-

ka anajaribu kuongoza kutoka mbele, lakini hawezi kuongoza timu nzima. (Pia anaripotiwa kutaka kuondoka klabuni hapo.)
Hata hivyo, hilo haliwezi kusemwa kwa Casemiro, am-

baye atakuwa sauti kubwa kila mara katikati ya uwanja kwa Man United. Mbrazil huyo ana sauti kubwa katika safu ya ki-
ungo na atadai asilimia 100 kutoka kwa Fred na Scott Mc-
Tominay, ambao hawapo kwe-
nye kiwango bora katika miezi 18 iliyopita.

Zaidi ya hayo, kiungo huyo mkabaji anatoka katika kikosi cha Real Madrid ambacho kimekuwa kikitengeneza wachezaji wa kucheza kwa moyo mmoja.
Shauku yake, nguvu, na uw-

ezo wa kufanya kazi kwa ki-
wango cha juu hadi dakika ya mwisho ni hakika kuwatawan-
ya wachezaji wenzake wapya.

Man United kwa sasa wa-
napitia kipindi kibaya zaidi katika historia ya Ligi Kuu Eng-
land. Kwa hivyo, kiongozi kama Casemiro anaweza kubadilisha mambo kuwa bora, na hivyo kumfanya kuwa mchezaji bora zaidi wa klabu katika miaka ya hivi karibuni.

Kwa NiNi casemiro usajili mzuri maNchester uNiteD?

isikupite
MSHAMBULIAJI wa 
Tottenham Hotspur, 
Harry Kane, kwa sasa 
ndiye anayeshikilia 
rekodi ya kufunga 
mabao mengi kwa 
klabu moja kwenye 
Ligi Kuu England 
baada ya kutupia 
mara 185 katika 
mechi 285, akimpiku 
nyota wa zamani 
wa Man City, Sergio 
Agüero, ambaye 
alifunga mabao 184 
katika mechi 275. 
Mabao hayo ya Kane 
ni kabla ya mchezo 
wao wa jana dhidi ya 
Nottingham Forest.

Rais samia aipongeza simba Queens Uk.24miCHezo maoni, KaTuni Uk.6
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Rais wa Zanzibar, Dk. Hussein Ali Mwinyi, akimkabidhi cheti cha shukurani Meneja Uhusiano wa IPP Media, Nancy Mwanyika, baada ya 
kumaliza mbio fupi na matembezi ya hiari, ikiwa ni sehemu ya Kampeni ya ‘Uzazi ni Maisha’. Kampuni ya IPP Media ilikabidhiwa cheti cha 
ushiriki na kwa mchango wao wa kutoa elimu ya afya kupitia vituo cha ITV, Radio One na East Afrika TV/Radio mwishoni mwa wiki. Katikati 
ni Mkurugenzi Mkaazi wa AMREF Health Africa, Dk. Florence Temu PICHA: MPIGAPICHA WETU

IPP Media yakabidhiwa cheti mchango elimu afya
Na Rahma Suleiman,           
ZANZIBAR

RAIS wa Zanzibar, Dk. Hussein 
Ali Mwinyi, amesema kupungua 
na kuepusha vifo vya kinamama 
na watoto wachanga vitokanavyo 
na uzazi ni jukumu linalohitaji 
ushiriki wa kila mtu.

Dk. Mwinyi aliyasema hayo juzi 
Uwanja wa Amani mjini hapo, 
baada ya kumaliza mbio fupi na 
matembezi ya hiari, ikiwa ni se-
hemu ya Kampeni ya ‘Uzazi ni 
Maisha’ na Kampuni ya IPP Media 
ilikabidhiwa cheti cha ushiriki, na 
kwa mchango wao katika kutoa 
elimu ya afya kupitia vituo cha 
ITV, Radio One na East Afrika TV/
Radio.

Dk. Mwinyi alisema kuna 
umuhimu kwa  kila mtu mahala 
alipo, ikiwamo sekta binafsi, ma-
shirika na asasi zisizo za kiseri-
kali kushiriki kikamilifu katika 
kupunguza na kuepusha vifo vya 
kinamama na watoto wachanga 
vitokanavyo na uzazi.

Alisema ili kufikia lengo hilo 
kuna umuhimu wa kuwaamini-
sha wajawazito kwamba ‘Uzazi 

ni Uhai’ ili waamini kuwa lengo 
la uzazi ni kuleta maisha mapya 
duniani na sio kuondoa maisha ya 
wazazi.

Alisema kuwapo kwa idadi kub-
wa ya vifo vya kinamama nchini 
vitokanavyo na uzazi kunachang-
iwa na changamoto mbalimbali, 
ikiwamo mifumo ya utoaji hu-
duma za afya, upungufu wa vifaa 
tiba na dawa, ufinyu wa miun-
dombinu, uchache wa madaktari 
na wauguzi na suala la mila na 
utamaduni.

Dk. Mwinyi ambaye aliambat-
ana na mkewe, Mariamu Mwinyi, 
alitoa takwimu za matukio ya vifo 
vya wazazi vitokanavyo na uzazi 
kuwa vimefikia 134 kwa kila wa-
jawazito 100,000 na watoto 37 
kwa kila vizazi 1,000.

Alisema hatua ya serikali ku-
jenga hospitali za wilaya pamoja 
na Hospitali ya Mkoa Mjini Ma-
gharibi unalenga kuondoa mson-
gamano wa wananchi wanaofuata 
huduma katika Hospitali ya Mna-
zimmoja na Abdalla Mzee mkoani 
Pemba, ili kupunguza vifo.

Aliwahakikishia wanamichezo 
walioshiriki mbio na matembezi 

hayo kuwa serikali itaendelea 
kushirikiana na wadau wa ndani 
na nje ya nchi kuimarisha mifumo 
ya utoaji huduma za afya, utoaji 
wa mafunzo pamoja na kutekeleza 
mpango uliopo wa kuanzisha 
Bima ya Afya na kuongeza Bajeti 
ya Wizara ya Afya.

Dk. Mwinyi alisema amefura-
hishwa na taarifa kuwa jumla ya 
vituo 28 vitapata vifaa tiba kati ya 
70 vinavyotoa huduma ya mama 
na mtoto Unguja na Pemba.

“Kwa kutambua juhudi hizo 
serikali nayo itahakikisha ina-
fanikisha upatikanaji wa vifaa tiba 
kwa asilimia 60 ya vituo iliobaki,” 
alisema.

Alisema kuwa juhudi za kumar-
isha huduma za mama na mtoto 
zinapaswa kwenda sambamba 
na hatua ya utoaji wa elimu kwa 
makundi mbalimbali ndani ya 
jamii.

Alipongeza waandaaji wa 
kampeni hiyo, AMREF Health Af-
rica, pamoja na wadhamini mbal-
imbali waliofanikisha shughuli 
hiyo, ikiwamo Benki ya Taifa ya 
Biashara (NBC).

Naye Waziri wa Afya, Ahmed 

Nassor Mazrui, alisema ujio wa 
kampeni hiyo unathibitisha 
kwa kiasi gani serikali ilivyojiza-
titi kushughulikia suala la afya ya 
mama na mtoto nchini.

Mkurugenzi Mkaazi wa AMREF 
Health Africa, Dk. Florence Temu, 
alisema AMREF kwa kushirikiana 
na Wizara ya Afya imekuja na   
kampeni hiyo kwa lengo la kuha-
masisha      upatikanaji wa vifaa 
tiba      kama nyenzo ya kutatua 
changamoto za uzazi salama, 
kuongeza      uelewa   na hamasa 
kwa jamii pamoja na ushirik-
ishwaji.

Mkurugenzi Mtendaji wa NBC, 
Theobaid Sabi, alisema benki hiyo 
ni muumini mkubwa wa falsafa 
ya kusaidia jamii, akibainisha kila 
mwaka hutenga fedha kwa ajili 
ya kusaidia jamii katika maeneo 
mbalimbali, ikiwamo afya, elimu, 
uwezeshaji na mengineyo.

Kampeni ya ‘Uzazi ni Maisha’ ili-
yobeba ujumbe wa changia vifaa 
tiba kwa uzazi salama iliwashiriki-
sha wanamichezo na vikundi 
mbalimbali vya mazoezi Zanzibar, 
ilianzia Maisara na kumalizikia 
Uwanja wa Amani.

Asilimia 86 wafikiwa na makarani sensa
Na Augusta Njoji, DODOMA

ASILIMIA 86.4 ya Watanzania 
hadi juzi walikuwa wamehesa-
biwa katika Sensa ya Watu na 
Makazi ambayo leo inaingia siku 
ya saba.

Akizungumza na Nipashe jana, 
Mratibu wa Sensa Kitaifa kutoka 
Ofisi ya Taifa ya Takwimu (NBS), 
Seif Kuchengo, alisema pamoja 
na kwamba leo ni siku ya mwisho, 
hakuna Mtanzania atakayeachwa 
bila kuhesabiwa.

“Kilichofanyika kwa sasa kwe-
nye maeneo ambayo makarani 
wameshakamilisha, tumewapele-
ka kwenye maeneo ambayo bado 
ili kuongeza nguvu,” alisema.

Mratibu hiyo pia alisema wa-
metoa namba ya simu ili Watan-
zania ambao hawajafikiwa na 
makarani wa sensa, wapige simu 
kutoa taarifa ili wahesabiwe.

“Hata kama siku tulizopanga 
hizi saba zinaisha kesho (leo), ha-
tutaacha kuhesabu kwa watakao-
piga simu kama hawajahesabiwa, 

lakini tutakapokuwa tunafanya 
sensa ya majengo pia tukigundua 
kuna kaya haikuhesabiwa, tuta-
hesabu. Lengo letu ni kila Mtan-
zania ahesabiwe,” alisema.

Kushengo alisema makadirio 
ya idadi ya watu kwenye sensa ya 
mwaka huu yaliyotokana na sen-
sa iliyopita, ni kufikia watu mil-
ioni 61.3 lakini kuna uwezekano 
kuongezeka kutokana na sababu 
mbalimbali na kufikia milioni 64.

Hivi karibuni, mratibu huyo 
alisema sensa ya majengo ita-

fanyika baada ya siku saba zilizo-
pangwa kwenye sensa ya watu.

“Siku ya nane hadi ya 10 ita-
fanyika sensa ya majengo kwenye 
majengo yaleyale yanayotumika 
kuhesabu watu na hatutakuwa 
na maswali mengi sana, tuna-
hitaji taarifa za majengo tu, basi!” 
Alisisitiza.

Kwa mujibu wa mratibu huyo, 
sensa hiyo itafanyika kuanzia 
Agosti 30 hadi Septemba Mosi 
mwaka huu ambapo majengo 
yote nchini yatahesabiwa.

Kampuni kujenga 
shule ya uhandisi 
wa tiba UDOM

Na Mwandishi Maalum 

KAMPUNI ya Association of 
African Economic Development 
(AFRECO) ya Japan imeonesha 
nia ya kujenga Chuo cha Uhandi-
si wa Tiba (School of Medical 
Engineering) kwa kushirikiana 
na Chuo Kikuu cha Dodoma 
(UDOM) ili kupunguza tatizo la 
uhaba wa wataalamu wa tiba na 
vifaatiba nchini.

Rais wa kampuni hiyo, Tetsuro 
Yano, alitoa ahadi hiyo juzi alipo-
kutana na Waziri Mkuu, Kassim 
Majaliwa, jijini Tunis, Tunisia am-
bako anamwakilisha Rais Samia 
Suluhu Hassan kwenye Mkutano 
wa Nane wa Kimataifa wa Wakuu 
wa Nchi na Serikali unaohusu 
Maendeleo ya Japan na Afrika 
(TICAD8).

Yano alisema walipokuja 
Tanzania, waligundua kuna vi-
faa vinavyonunuliwa lakini vi-
nashindwa kufanyiwa ukarabati 
pindi vikipata hitilafu kwa kuwa 
hakuna wataalamu. 

“Kwa kuzingatia hilo, tumeo-
na haja ya kuanzisha chuo cha 
uhandisi tiba ili tufundishe 
wataalamu watakaokuwa waki-
fanya matengenezo ya vifaa 
badala ya kuagiza mafundi ku-
toka nje au kuviacha visitumike 
tena,” alisema.

Pia alimweleza Waziri Mkuu 
kwamba walishapokea maombi 
kutoka UDOM ya kupatiwa basi 
la kutoa tiba lenye vifaa mah-
susi vya hospitalini (mobile clinic 
bus) ambalo litakuwa likisaidia 
kutoa huduma kwenye vijiji vya 
jirani na chuo hicho.

Mtaalamu kutoka Chuo Kikuu 
cha Sayansi na Sanaa cha Kura-
shiki cha Japan, Dk. Tomotaka 
Naramura, alimweleza Waziri 
Mkuu kwamba wana nia ya ku-
fungua chuo hicho mwaka 2023.

Alisema walikutana na mkuu 
wa chuo hicho na wakakubali-
ana kuwa ipo haja ya kuendeleza 
rasilimali watu kwenye upande 
wa tiba ili kuwe na wataalamu 
mahsusi kwa ajili ya vifaa tiba vi-
navyonunuliwa.

Waziri Mkuu aliwashukuru 
kwa kuonyesha nia ya kuende-
leza sekta ya afya na hasa kwe-
nye eneo la vifaa tiba kwa kuwa 
linaendana na matarajio ya Rais 
Samia ya kutaka kuboresha afya 
za Watanzania kwa kuhimiza 
ujenzi wa hospitali, vituo vya 
afya na zahanati.

“Serikali ya Tanzania imeri-
dhishwa na nia ya kampuni yenu 
ya kuwekeza kwenye uhandisi 
wa tiba kwani tunawahitaji sana 
watumishi wa hiyo kada. Hawa 
watasaidia siyo UDOM peke yake, 
bali pia Muhimbili, Bugando, 
KCMC na vituo vingi vya afya 
ambako serikali imepeleka vifaa 
tiba,” alisema.

Aliwataka waendelee kuwasili-
ana na Balozi wa Tanzania Japan, 
Balozi Baraka Luvanda, ili ku-
hakikisha suala hilo linakamilika.
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Na Romana Mallya

WAWEKEZAJI wakubwa wa kampuni 11 za 
China wanaoishi Marekani, wamekuja nchini 
kuangalia fursa za uwekezaji baada ya kuri-
dhishwa na hatua zilizochukuliwa na serikali.

Waziri Mkuu mstaafu, Mizengo Pinda kwa 
upande wake amewahakikishia wawekezaji 
hao kuwa Tanzania ina amani, utulivu na 
viongozi wake wana utayari wa kuhakikisha 
uwekezaji unafanyika.

Alisema kutokana na utayari huo kuna 
chombo kinachosimamia Kituo cha 
Uwekezaji Tanzania (TIC), kuhakikisha haku-
na urasimu watakaoupata.

Akifungua mkutano uliowakutanisha 
wawekezaji hao, TIC, Chama cha Wafan-
yabiashara, Wenye Viwanda na Wakulima 
Tanzania (TCCIA), serikali na wadau wen-
gine, mwishoni mwa wiki, alisema wageni 
hao wamekuja nchini kuangalia fursa za ku-
wekeza na tayari wameonyesha nia hiyo.

“Kuwapo kwa fursa ni jambo moja, yapo 
mambo ya msingi kwa mwekezaji anapotaka 
kuja kuwekeza katika nchi yoyote, kwanza 
ni amani ya taifa husika. Kwa Tanzania tu-
namshukuru Mungu kwamba jitihada kubwa 
zimefanyika na nchi ina utulivu na amani 
mpaka sasa.

“Pili, kunahitajika utayari kutoka kwa vion-
gozi ambao ndiyo wanaoongoza Taifa, tuli-
chofanya ni kuwahakikishia kuwa, Tanzania 
hilo sio jambo la kwamba linajadiliwa, lipo 
kwa viongozi waliotangulia hata walioko sasa 
chini ya Rais Samia Suluhu Hassan,” alisema.

Aliwaeleza kuwa maelezo na msisitizo 
mkubwa wa viongozi upo kuhakikisha 
uwekezaji ni jambo linalotakiwa kupewa 
msukumo mkubwa.

Pinda alisema Tanzania kuna TIC ambayo 
imeondoa urasimu kwa wawekezaji na kuna 
maeneo mengi ya kuwekeza kama kwenye 

utalii, kilimo, ujenzi, mawasiliano, viwanda 
vya usindikaji wa mazao mbalimbali.

Aliwashukuru kwa kuichagua Tanzania 
kama sehemu muhimu ya kuwekeza na 
kwamba milango iko wazi muda wote.

“Tanzania tuna maeneo mengi ya 
uwekezaji na Rais Samia Suluhu Hassan alia-
mua kuandaa filamu maalum ya The Royal 
Tour ambayo ndani yake inaonyesha maeneo 
mbalimbali ya vivutio tulivyonavyo. Baada 
ya filamu hii tumeshuhudia watalii wakija 
nchini,” alisema. Kaimu Mkurugenzi Mtendaji 
TIC, John Mnali, alisema wamekutana na kun-
di la wafanyabiashara hao ambao wanatafuta 
fursa za uwekezaji Tanzania.

“Kupitia mazungumzo ambayo tumeanza 
kufanya wameonyesha nia ya kuwekeza kati-
ka sekta ya utalii kwa kujenga hoteli za kitalii 
zenye hadhi ya nyota tano, kujenga kumbi 
kubwa za mikutano ambazo zitakutanisha 
watu hasa ile mikutano ya kimataifa, wame-
onyesha nia ya kuwekeza katika utengen-
ezaji wa dawa za binadamu, kilimo na wapo 
wanaotaka kuwekeza kwenye filamu wapo 
wataalamu wamekuja kutoka Hollywood 
ambao wapo kwenye huu msafara,” alisema. 
Mnali alisema jukumu la TIC ni kukaa nao na 
kuwasaidia pale watakapofikia hatua ya kuhi-
taji vibali na leseni mbalimbali.

Mwenyekiti wa Chama cha Wafanyabiasha-
ra wa China nchini Tanzania, Jinfeng Zhu, 
aliwaeleza wafanyabiashara hao kuwa Rais 
Samia amewaalika wawekezaji duniani kuja 
Tanzania kuwekeza katika sekta tofauti.

Pia aliwaeleza kuwa Tanzania ina fursa 
nyingi za kuwekeza na serikali imefanya ma-
boresho makubwa kwenye mazingira ya ku-
fanya biashara na kuwataka wachangamkie 
hilo kwani ardhi ya nchi ni kubwa.

Aliwataka wafanyabiashara wa Tanzania 
wanaoagiza bidhaa nchini kwao kwa ajili ya 
usalama wa mizigo yao wapitie kwenye cha-
ma hicho ili wasidhurumiwe.

Kampuni 11 za China zatua kuona uwekezaji
Bunge laagiza maofisa 30 
wa Uhamiaji wawajibishwe 
Na Augusta Njoji, DODOMA

KAMATI ya Kudumu ya Bunge ya Hes-
abu za Serikali (PAC) imeagiza maofisa 
30 kati ya 41 wa Jeshi la Uhamiaji wal-
iobainika kusababisha hasara ya Sh. bil-
ioni 2.5 kutokana na upotevu wa stika za 
visa, wachukuliwe hatua na fedha hizo 
zirejeshwe.

Vilevile, kamati hiyo imeagiza Mdhibiti 
na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za Seri-
kali (CAG) afanye ukaguzi maalum wa 
mfumo wa visa (e-visa) unaotumika sasa, 
ili kubaini dosari zilizokuwapo kwenye 
mfumo wa awali kama zimedhibitiwa na 
hakuna upotevu mwingine wa fedha.

Makamu Mwenyekiti wa PAC, Japhet 
Hasunga, alibainisha hayo jana alipo-
zungumza na Nipashe jijini hapo kuhusu 
maagizo yaliyotolewa na kamati hiyo 
baada ya kuhoji fungu la Uhamiaji mwis-
honi mwa wiki kutokana na hoja za uk-
aguzi zilizotolewa na CAG.

Alisema ukaguzi maalum wa CAG 
ulibaini kulikuwa na stika za visa feki am-
bazo walikuwa wamezitoa katika Uwanja 
wa Ndege wa Kimataifa wa Kilimanjaro 
(KIA) na mfumo wao waliokuwa wanau-
tumia wa visa ukawa hauonani na mfumo 
wa usalama wa ndege.

“Hali hiyo ilisababisha watu 33,558 
wakawa wamepata visa lakini fedha zao 
zilikuwa hazionekani kwenye mtandao 
na taarifa zao zikawa zimefutika, 

“Yaani hazikuonyesha kama zimeingia 
kwenye mfuko wa serikali, uchunguzi 
ulibaini watu 41 wamehusika na kusaba-
bisha hasara ya Sh. bilioni 2.5.

“Yalitolewa maagizo kwamba wale 

watu waliohusika na upotevu wa hizo 
stika na kufanya mfumo uwe mbovu 
wachukuliwe hatua na ripoti ya ukaguzi 
maalum ilibainisha maofisa 41 wa Uha-
miaji, kati yao waliochukuliwa hatua na 
kushtakiwa ni 11 tu,” alisema.

Hasunga ambaye kitaalamu ni mhasi-
bu mwenye hadhi ya CPA, alisema kamati 
imeagiza Ofisa Masuuli achukue hatua za 
kisheria na kinidhamu kuhusu watumishi 
hao wote waliobainika kwenye ukaguzi 
huo. “Warudishe hizo fedha kwa sababu 
hata wengine wote wapo kazini, wame-
hamishwa. Kwa hiyo, warudishe fedha 
hizo zote,” kiongozi huyo wa kamati ali-
bainisha maagizo yao.

Hasunga pia alisema kamati imeagiza 
kufanyike marekebisho ya hesabu zao 
ambazo zimeonekana zina makosa ili 
kuonyesha sura halisi ya hesabu, akisisiti-
za kuwa wanatakiwa kuwasilisha majibu 
kwa kamati leo kabla ya saa 10 jioni.

“Wahakikishe wanajibu hoja zote za 
ukaguzi zilizobainishwa kwenye ripoti na 
zifungwe ndani ya mwaka huu wa fedha, 
hizo hoja zilikuwa wanaonekana wana-
fanya ununuzi bila kuzingatia taratibu, 
wamenunua viwanja, miradi mingine im-
echukua muda mrefu, maagizo ya Bunge 
hayajatekelezwa ipasavyo, viwanja am-
bavyo havina hati vishughulikiwe, majibu 
yatolewe na hoja zifungwe kwa mujibu 
wa taratibu,”alifafanua.

Kamati hiyo inafanyia kazi ripoti ya 
ukaguzi wa CAG kwa mwaka wa fedha 
2020/21 iliyowasilishwa bungeni Aprili 
12, mwaka huu pamoja na ufuatiliaji wa 
mapendekezo ya nyuma ya Bunge na 
CAG.
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Watalii Ukraine waliohamia kijijini Unguja 
nWapasujudu kwa kila hali, mmoja awa mpangaji
   kijijini Paje, mama na mtoto wajenga Kizimkazi

Na Rahma Suleiman,             
ZANZIBAR

U
NAPOYATAJA maeneo 
ya Kizimkazi ambako ni 
umbali wa Km 56, hali 
kadhalika Paje Km 48.7 

kutoka mjini Unguja, kwa sifa zote 
ni kijijini na wakazi wake ni was-
wahili hasa wa Zanzibar, maisha 
yao yakiwa ni ukulima wa ghara-
ma za chini.

Kuna nyumba nyingi zilizoeze-
kwa kwa makuti, pia kujengewa 
uzio wa makuti unaozuia vumbi la 
upepo mkali kutoka pwani.

Lakini kwa ambaye hajafika 
maeneo hayo tangu mwanzoni 
mwa mwaka huu, mara moja 
anaweza akapigwa na butwaa ku-
kuta kwamba sehemu ya wenyeji 
wake hao waswahili wa Unguja, 
ina jamii ya raia wa kigeni, wenyeji 
wakiwaita kwa jina la ‘wazungu’, 
nao wamejichanganya huko na ni 
wanakijiji rasmi wa Kizimkazi na 
Paje, wakiishi maisha kama ya we-
nyeji wao kwa sifa zote na wame-
husudu hasa mfumo huo.

Hao ni wenyeji raia wa Ukraine 
walioyapenda makazi na wakaka-
rimiwa na sasa nao ni wana Un-
guja.   

Viktor Tkachov (45), mhandisi 
wa umeme ambaye tatizo la vita 
nyumbani kwao lilimkuta akiwa 
katika shughuli za utalii Unguja, 
anaiambia Nipashe kwamba saba-
bu yake ya kuwa Unguja ni shida, 
lakini ghafla imegeuka kuwa map-
enzi makubwa, hata moyo wake 
unasita kuondoka.

Vivyo ilivyo kwa dada yake, Vla-
dyslava Yanchenko (23), ambaye 
yuko kijijini Kizimkazi na mama 
yake, anasimulia sura hiyo ya upe-
kee wa Wazanzibar unaogusa hisia 
zote za udugu, sasa anafungua 
milango kwamba iwapo akitokea 
mwenye utayari, basi yuko tayari 
kuunda familia naye hapo hapo 
Unguja.

Ziara hiyo maalum ya Nipashe 
vijijini huko siku chache zilizopita, 
iliwashuhudia namna wageni we-
nyeji hao wakijichanganya huku 
na kule, si tu kwamba wanaishia 
katika mazungumzo, bali wameza-
ma katika milo na ukanda mpana 
wa utamaduni wa makazi hayo 
mapya ya Unguja.

Kila mahali Nipashe ilikotem-
belea, iliwakuta wakiwa katika 
harakati kubwa za kuvunja kikwa-
zo cha lugha, kila mmoja akipiga-
na kujua Kiswahili na mizizi yake. 

“Wanakajiji hawajui Kiingereza, 
hivyo ninajifunza Kiswahili ili ni-
wasiliane nao vizuri na nimeanza 
kujua baadhi ya maneno pole-
pole,” anasema Viktor, mwanakijiji 
mpya wa Paje.

Vikirejewa vita kati ya Russia 
na Ukraine mnamo Februari 24, 
mwaka huu vilipoanza, wawili hao 
tayari walikuwa na siku chache 
Unguja kwa ziara ya kitalii, wakiwa 
ni miongoni mwa watalii 1,200 ku-
toka Ukraine.

Mkurugenzi wa Uratibu Shu-

ghuli za Utalii kutoka Kamisheni 
ya Utalii Zanzibar, Omar Sulei-
man Mohammed, anasema kundi 
lingine walitawanyika kwingineko, 
isipokuwa Viktor, Vladyslava na 
wenzao 10 walibaki nchini.

Hata hivyo, katika kundi hilo, 
wako sita waliokuwa wamek-
wama kulipia gharama za usafiri, 
walisaidiwa na Serikali ya Zanzibar 
kuelekea walikonuia.

Wakabakia 12 walioonekana 
kuwa wapenzi kindakindaki wa 
visiwani, hawakutaka kuondoka 
na katika hatua ya kwanza Rais 
Dk. Hussein Ali Mwinyi alielekeza 
wapewe viza za bure na kuzitaka 
hoteli ziwapungie makali ya ghara-
ma.

Kadri muda ulivyosonga, makali 
ya gharama na mazoea yao uswa-
hilini, yakaanza kuleta historia ya 
mmoja baada ya mwingine kuanza 
kuwa mpangaji au mkazi wa uswa-
hilini, kuchanganyika na wenyeji 
na kuishi maisha ya wasifu wa mi-
taani Unguja.

Katika hilo Viktor anaeleza: “Vita 
vimesababisha tushindwe kure-
jea nyumbani. Kwa sasa tunaishi 
na wanakijiji kwa sababu hatuna 
fedha ya kujikimu kama watalii wa 
kuishi hotelini.”

Kauli yake inaendana na pale Ni-
pashe inapomshuhudia akiwa kwa 
mamalishe wa kijijini Paje, akipata 
mlo wa asubuhi, chapati na supu, 
akichanganyika na wanakijiji.

Mwenzake, Vladyslava, anak-
wenda mbali zaidi katika uhusi-
ano wake na wenyeji wa Unguja 
kwani hata mapema kabla ya vita, 
anaiambia Nipashe alishanunua 

ardhi kwa ajili ya uwekezaji.
Hapo ndipo pameshuhudiwa 

nyumba ndogo aliyoamua kuijen-
ga ili kujisitiri yeye na mama yake 
mzazi.

“Mimi ninaishi katika nyumba 
yangu Kizimkazi lakini haina maz-
ingira mazuri. Nilitarajia nijenge 
nyumba kwa ajili ya kuwekeza la-
kini nimeshindwa, biashara zangu 
zimevurugika na sina fedha ya kuz-
iendeleza,” Vladyslava anabainisha 
madhara ya vita.

Makazi hayo kwa ujumla yana 
sifa zote za mtu anayejikimu kuon-
doka na adha ya kukosa makazi, 
ikiwa ni nyumba ambayo haija-
sakafiwa, haijanakishiwa ukutani 
na maboresho mengine yanayota-
rajiwa kwenye nyumba bora.

Hassan Ali, mkazi wa Kijiji cha Ki-
zimkazi, anamtaja Vladyslava kwa 
sifa za mtu anayependa kujichang-
anya na wanakijiji, mcheshi, mpole 
na asiye na majivuno na anapenda 
kujifunza Kiswahili.

HISTORIA YAO

Vladyslava anasema alifika ki-
talii Zanzibar kwa mara ya kwanza 
mwaka 2020, ndipo alipovutiwa 
na uwekezaji. Hata hivyo, anasita 
kutaja taaluma yake na anaeleza 
amezaliwa miaka 23 iliyopita.

Anasema amevutiwa na maisha 
ya Zanzibar kutokana na ukarimu 
wa watu wake na anapata ushiriki-
ano mkubwa kutoka kwa majirani 
na wanakijiji.

“Zanzibar ni paradise (peponi) 
na inaweza kuwa kivutio cha watal-
ii wengi lakini inahitaji teknolojia 

ya kisasa. Watalii wana fedha ny-
ingi ambazo wanaweza kuleta Zan-
zibar,” anasema.

Kaka yake, Viktor, ni mhandisi 
wa umeme aliyezaliwa katika Mji 
wa Odessa na kukulia Mji Mkuu 
wa Ukraine, Kiev, anajivunia kuishi 
kijijini Paje Mkoa wa Kusini Un-
guja, akitamba sasa ana maisha ya 
kawaida sawa na Mzanzibar mwe-
nye kipato cha chini.

“Gharama ya chakula cha asu-
buhi haizidi Sh. 3,000. Leo nime-
kula chapati mbili na supu ya 
ng’ombe... maisha yanaendelea,” 
anasema.

Hata hivyo, Viktor anasema 
hana shughuli inayomwingizia ki-
pato kwa sasa, hivyo anaendelea 
kutumia fedha yake ya akiba am-
bayo inakaribia kuisha.

Anaishukuru serikali kwa kuwa-
pa hifadhi na kuwasaidia kupata 
viza ya kuendelea kuishi visiwani 
humo bila gharama.

KUTOKA SMZ

Mkurugenzi wa Uratibu Shu-
ghuli za Utalii kutoka Kamisheni 
ya Utalii Zanzibar, Omar Suleiman 
Mohammed, anafafanua kuwa raia 
wa Ukraine 1,200 walikuwa Zanzi-
bar kwa shughuli za utalii wakati 
vita vinatokea nchini kwao.

Anasema wakati vita vinaende-
lea, wengi wao waliondoka na kue-
lekea mataifa mbalimbali ya Ulaya 
kwa gharama zao, sita walisaidiwa 
usafiri na serikali na 12 wamebaki 
Zanzibar.  

“Kati ya 12, wapo waliokodi ny-
umba na wengine wamepewa hi-

fadhi na serikali inawasaidia ghara-
ma za viza ili kuendelea kubaki 
nchini,” anasema.

Ofisa Uhusiano kutoka Jeshi la 
Uhamiaji Zanzibar, Sharif Bakar, 
anasema wanashirikiana na Kam-
isheni ya Utalii Zanzibar inayowa-
patia taarifa za watalii wa Ukraine 
waliopo nchini.

Anasema wameendelea kuwapa 
viza bila gharama na hakuna ali-
yekataliwa na wapo waliongezwa 
muda wa viza zao kuishi nchini.

Kwa mujibu wa Umoja wa 
Mataifa (UN) vita vya Urusi na 
Ukraine vilivyoanza  Februari 
mwaka huu, vimesababisha zaidi 
ya raia milioni 6.7 wa Ukraine 
kukimbia nchi hiyo.

Vita hivyo pia vimesababisha 
mzozo wa kiuchumi katika nchi 
nyingi duniani kutokana na kupan-
da gharama za mafuta na bidhaa za 
chakula kutokana na chi hizo mbili 
kuwa wazalishaji wakuu wa bidhaa 
hizo.

Zanzibar pia imeathiriwa na vita 
hivyo hasa katika sekta ya utalii 
ambapo watalii kutoka Ukraine 
walikuwa wakiingia kwa wingi visi-
wani hapo.

Mnamo Februari 24 mwaka huu, 
Russia iliivamia Ukraine kijeshi iki-
wa ni matokeo ya msuguano mkali 
kati ya nchi hizo ulioanza mwaka 
2014. 

UN imeshaweka wazi kuwa vita 
hivyo vimesababisha kuwapo idadi 
kubwa zaidi ya wakimbizi (milioni 
6.7) duniani tangu Vita vya Pili vya 
Dunia, kiwango hicho kikiwa ni 
sawa theluthi moja ya wakazi wote 
wa Ukraine.

Raia wa Ukraine, Vladyslava Yanchenko, akizungumza na mwandishi wa Nipashe (hayuko pichani) katika moja ya migahawa ya kienyeji kijijini 
Paje, Unguja wiki iliyopita. Kulia  ni raia mwenzake wa Ukraine, Viktor Tkachov. PICHA: RAHMA SULEIMAN
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MAONI & UCHAMBUZI

KWA mara ya kwanza katika historia ya nchi hii, timu ya Wa-
nawake ya Klabu ya Simba, Simba Queens, imekuwa ya kwanza 
kutoka Tanzania kufuzu kushiriki michuano ya Ligi ya Mabingwa 
Afrika kwa ngazi ya klabu itakayofanyika Oktoba mwaka huu 
nchini Morocco. Simba Queens imekata tiketi hiyo baada ya 
kuibuka mabingwa wa michuano ya kuwania kushiriki fainali hizo 
za Afrika kwa Wanawake kutoka Ukanda wa Afrika Mashariki na 
Kati (CECAFA), iliyomalizika Jumamosi iliyopita hapa nchini.

Kwa mantiki hiyo, Simba Queens sasa itakuwa timu pekee ita-
kayouwakilisha Ukanda wa CECAFA kwenye michuano hiyo ya 
Afrika ambayo itafanyika nchini Morocco Oktoba mwaka huu ik-
ishirikisha jumla ya timu nane.

Timu sita kati hizo nane, zinapatikana kutoka kanda tofauti za 
Afrika ambapo kwa CECAFA rasmi sasa ni Simba Queens, Ukanda 
wa COSAFA ni Green Buffaloes ya Zambia, Ukanda wa UNAF ni 
Wadi Degla ya Misri, wakati Ukanda wa WAFU A ni Determine 
Girls ya Liberia. Bado kanda mbili hazijapata wawakilishi rasmi, 
ambazo ni Ukanda wa WAFU B ambapo bingwa atapatikana Sep-
temba 2, nchini Ivory Coast huku Ukanda wa UNIFFAC bingwa ak-
itarajiwa kupatikana Septemba 4, mwaka huu nchini Cameroon.

Ikumbukwe pia kuna timu nyingine mbili zilizoingia moja kwa 
moja ili kufanya idadi kuwa nane, ambazo ni bingwa wa Ligi Kuu 
ya Wanawake nchini Morocco, AS FAR Rabat, iliyoingia kama timu 
mwenyeji pamoja na Mamelod Sundown ya Afrika Kusini, ambayo 
ni washindi wa pili wa COSAFA walioingia kama bingwa mtetezi.

Kwa orodha hiyo tu ya awali kabla ya kupatikana timu mbili 
shiriki katika fainali hizo za Ligi ya Mabingwa Afrika kwa Upande 
wa Wanawake, inaonyesha si michuano rahisi hata kidogo na 
yanahitajika maandalizi makubwa kwa wawakilishi wa Tanza-
nia, Simba Queens. Hata hivyo, kwa ubora ulionyeshwa na Simba 
Queens kwenye kinyang’anyiro cha upande wa CECAFA kuwania 
kufuzu fainali hizo, tunaamini kama maandalizi yataanzia hapo il-
ipoishia na kufanikiwa kutwaa ubingwa huo, haitatuangusha kati-
ka michuano ya CAF. Matarajio hayo makubwa kwetu yanatokana 
hasa na ubora ulioonyeshwa na wachezaji wa Simba Queens kwa 
kushinda mechi zote tano kuanzia hatua ya makundi hadi fainali 
ilipotwaa ubingwa huo wa CECAFA Jumamosi iliyopita.

Lakini si hilo tu, bali pia kama timu ilionyesha ubora zaidi 
kuanzia safu ya ulinzi hadi ya ushambuliaji, kwani iliruhusu bao 
moja tu huku ikifunga jumla la mabao 18, hivyo Simba Queens si 
ya kubeza hata kidogo, ingawa inatakiwa pia itambue sasa inak-
wenda kukutana na mabingwa kutoka kila kanda.

Kutokana na hilo, ndilo linalotufanya kuwakumbusha kuan-
zia wachezaji, benchi la ufundi la timu hiyo pamoja na uongozi 
mzima wa klabu ya Simba, kuhakikisha yanafanyika maandalizi 
makubwa zaidi kuelekea michuano hiyo kwani tunachotaka kuk-
ishuhudia nchini Morocco ni kuona timu hiyo ikifika fainali na 
kutwaa taji hilo.

Tunaamini hilo linawezekana kama kila mmoja katika timu 
hiyo atabeba majukumu yake ipasavyo kuanzia nje ya uwanja na 
ndani ya uwanja hususan kuitafutia mechi nyingi na kubwa zaidi 
za kirafiki ili kuwaweka wachezaji fiti kuelekea fainali hizo.

Ni wazi michuano ya CECAFA iliyomalizika, imeonyesha ni wapi 
ambapo panavuja kuelekea fainali hizo za Afrika, hivyo katika kip-
indi hiki cha mwezi mmoja wa ushee, tunaamini benchi la ufundi 
linaweza kutafuta suluhisho kwa kuangalia namna ya kupaziba ili 
kukiimarisha kikosi chao.

Lengo letu ni kuona Simba Queens inatangaza vema soka letu 
kupitia michuano hiyo mikubwa zaidi barani Afrika kwa ngazi ya 
klabu kwa upande wa wanawake, lakini ni wakati wa wachezaji 
kila mmoja kwa wakati wake kujituma na kutozembea mazoezini, 
kwani kupitia fainali hizo za CAF, ni sehemu sahihi kwao kuji-
tangaza na kupata klabu kubwa nje na ndani ya Afrika kwa ma-
slahi yao binafsi na taifa pia.

Na Adam 
Fungamwango

Simba Queens iwe chachu ya 
kipaumbele soka la wanawake

 Muungwana Lazima Nilonge

Maandalizi Simba Queens CAF 
sasa yaanzie ilipoishia CECAFA
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HAIKUWA ajabu kubwa sana 
kwa Simba Queens kutwaa ub-
ingwa wa Afrika Mashariki na 
Kati (CECAFA) kwa Wanawake, 
mwaka huu kwa jinsi ambavyo 
walijipanga na kuwekeza.

Baada ya mwaka jana kuishia 
hatua ya nusu fainali nchini 
Kenya, viongozi wa Simba wal-
isema walijifunza kutokana na 
makosa, na kujua tatizo liko 
wapi.

Walisema walihitaji ku-
wekeza hasa kwa kusajili 
wachezaji wengine wenye uw-
ezo na wazoefu wa michuano 
mikubwa ya kimataifa.

Hayakuwa maneno matupu, 
walifanya usajili mkubwa kwa 
kushusha vifaa kama Vivian 
Corazone ambaye ni mchezaji 
wa kimataifa wa Kenya, 
anayechezea pia Timu ya Taifa, 
Kenya Starlets.

Wengine ni Filomena Abakar 
kutoka nchini Ghana, Olaiya 
Barakat kutoka Nigeria, Daniel 
Ngoi Mkongomani aliyekuwa 
akiichezea Yanga Princess 
msimu uliopita na wengineo 
wengi.

Kikubwa ni kwamba benchi 
la ufundi liliwaambia vion-
gozi kuwa linahitaji baadhi ya 
wachezaji wenye maumbile 
makubwa na nguvu kwenye 
baadhi ya nafasi ili kuendana 
na soka la nchi kama Kenya na 
Uganda.

Timu za Kenya na Uganda 
ndizo zilionekana kuwa tishio 
kwa Simba Queens msimu uli-
opita kutokana na wachezaji 
wake wengi kuwa na miili mi-
kubwa na nguvu.

Na kweli Vihiga Queens ya 
Uganda ndiyo iliyotwaa ub-
ingwa na kwenda kuuwakilisha 
Ukanda wa CECAFA kwenye 
Ligi ya Mabingwa Afrika msimu 
uliopita. Hata msimu huu, timu 
iliyotinga fainali ni She Cor-
porate pia ya Uganda ambayo 

ilitoa upinzani mkali kwenye 
mechi ya fainali juzi kutokana 
na aina yake ya mpira kiasi cha 
bingwa kushinda bao 1-0 la mk-
waju wa penalti.

Ni kwa sababu tu msimu huu 
Simba Queens nayo ilikuwa 
imejipanga kisawasawa kwa 
kukusanya wachezaji kutoka 
pande mbalimbali za Afrika na 
kulifanyia kazi suala ya kuwa 
na baadhi ya wachezaji wenye 
miili mikubwa na nguvu.

Nasema haikuwa ajabu sana 
kwa sababu hata msimu uliopi-
ta Simba Queens nchini Kenya 
ilikuwa timu tishio, tatizo lili-
kuwa ni hilo tu, na likafanyiwa 
kazi, hivyo haikuwa na sababu 
kuwa iukose ubingwa msimu 
huu kwa sababu nyingi tu.

Kwanza bado ina wachezaji 
wengi waliokuwapo msimu 
uliopita, hivyo wamezoeana, 
pia inacheza nyumbani huku 
safari hii ikiwa ina ‘mkwanja’ 
mkubwa uliotolewa na Rais wa 
Tanzania, Samia Suluhu Has-
san ambaye tangu msimu uli-
opita aliahidi kuwa atadhamini 
michuano hiyo ambayo kwa 
sasa kwa heshima yake inaitwa 
‘Samia Cup.’

Kiasi cha Dola 60,000 
za Kimarekani zilikuwa zi-
nashindaniwa, bingwa akitoka 
na Dola 30,000, hivyo timu ya 
Tanzania haikutaka kumwan-
gusha Rais Samia kwani zaidi 
ya nusu ya pesa hizo zilienda 
kwenye klabu za nje ya nchi 
msimu uliopita.

Niwapongeze Simba Queens 
kwa sababu hawakumwangu-
sha Rais Samia kwani kiasi cha 
pesa alichotoa hakikwenda 
bure, faida yake pamoja na 
kwamba nusu imebaki Tan-
zania, lakini nchi yake ndiyo 
itawakilisha ukanda wote wa 
CECAFA kwenye Ligi ya Ma-
bingwa Afrika.

Ushindi wa Simba Queens 

sasa uwe chachu kwa timu zote 
kuwekeza kwenye soka la wa-
nawake. Imeonyesha kwamba 
mpira siyo siasa na kuhusiana 
kwa vitu visivyo na tija, bali 
yeyote atakayewekeza fedha 
kwenye maeneo sahihi atapata 
ushindi na faida zingine.

Kwa bahati mbaya sana 
wakati michuano hiyo inache-
zwa, kwenye jezi ya wachezaji 
wa Simba Queens hakuone-
kana mdhamini yoyote kifuani. 
Inadaiwa kuwa udhamini wa 
timu ya wanaume hauingiliani 
na ule ya wanawake. Wa-
nawake nao walitakiwa wawe 
na mdhamini wao.

Kampuni nyingi zimeoneka-
na bado kusita kudhamini soka 
la wanawake, lakini kwa hili 
watajiona kuwa walikosea. Ili-
kuwa ni njia yao ya kujitangaza 
vema wao na biashara zao.

Michuano hii iliangaliwa na 
watu wengi sana siyo nchini 
Tanzania tu, bali hata nje ya 
nchi ambako wachezaji wa 
timu hizo wametokea kwa 
sababu ilikuwa inaonyeshwa 
laivu. Nadhani sasa kampuni zi-
takuwa zimeamka na kuamini 
kuwa soka la wanawake nalo 
nchini linakua.

Rais Samia tayari ameanza 
kwa kudhamini, tunataraji kuo-
na kampuni nyingine zikijitosa 
kusapoti kwa kuwadhamini 
wawakilishi wa Tanzania na 
CECAFA, Simba Queens, pamo-
ja na Ligi Kuu ya Wanawake 
kwa jumla.

Kwa jinsi umati ulivyokuwa 
umejitokeza kwenye mechi 
ambazo Simba Queens in-
acheza, inaonyesha kuwa soka 
la wanawake limeanza kuwa na 
mvuto kwa mashabiki wengi. 
Kwa maana hiyo klabu zingine 
zinatakiwa kuwekeza sasa 
kama timu za wanaume, na 
kuacha kutaka kupitia njia za 
mkato. 
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DCI achukizwa ongezeko la ukatili dhidi ya watoto
Na Marco Maduhu,               
SHINYANGA

MKURUGENZI wa Upelelezi wa 
Makosa ya Jinai (DCI), Ramadhani 
Kingai, ameeleza kuchukizwa na 
matukio ya ukatili dhidi ya watoto 
wadogo yanayoendelea kuripoti-
wa nchini.

Alibainisha hayo mwishoni 
mwa wiki kwenye hafla ya Ma-
hakama Kuu ya Tanzania Kanda 
ya Shinyanga ya kutunuku vyeti 
vya pongezi kwa kikosi kazi cha 
mahakimu sita ambao wameji-
tolea kufanya kazi ya kushughu-
likia mrundikano wa mashauri 
mahakamani.

Alisema baadhi ya wazazi wa-
nasahau malezi ya watoto wao na 

wengine kuwatelekeza na kusaba-
bisha kuingia kwenye mikono ya 
watu waovu na kisha kuwanajisi 
na wengine kulawitiwa.

“Kuna tukio moja la mtoto wa 
miaka 15 limetokea huko Mtwara, 
yeye alitelekezwa na wazazi wake, 
akaachiwa wadogo zake, ndiye 
akawa mlezi wao, mbinu aliyo-
tumia ni kutafuta wanaume ili 
wampatie pesa, wanaume wen-
gine akawa anawatimizia mahitaji 
yao na wengine kutowatimizia, 
ndipo siku moja akalawitiwa na 
kuuawa,” alisema Kingai.

Alitumia fursa hiyo kuwataka 
viongozi wa dini kuendelea kutoa 
elimu kwa wananchi wawe na 
hofu ya Mungu na kuacha vitendo 
vya ukatili na uhalifu ili nchi ibaki 

kuwa salama.
Alisema kwa sasa nchini 

matukio makubwa ya uhalifu ya 
kusisimua yamepungua na kubaki 
ya mauaji ya wivu wa kimapenzi, 
ulevi, ushirikina na kujichukulia 
sheria mkononi.

Katika hatua nyingine Kingai, 
aliwataka mahakimu katika 
utekelezaji wa majukumu yao, wa-
tangulize uzalendo na uadilifu ili 
haki itendeke kwa wananchi wote 
na kupunguza vitendo hivyo vya 
ukatili na uhalifu.

Jaji Mfawidhi wa Mahakama 
Kuu ya Tanzania Kanda ya Shin-
yanga, Athumani Matuma, ali-
taja vikwazo vinavyowakabili 
mahakimu kwenye kutekeleza 
majukumu yao ni mashahidi 

kutofika mahakamani na wengine 
kuogopa kutoa ushahidi na uhaba 
wa waendesha mashtaka.

Alisema baadhi ya kesi zimeku-
wa zikifutwa kutokana na kukosa 
ushahidi, hasa za matukio ya uka-
tili dhidi ya watoto na kubainisha 
kuwa kesi hizo zinapofutwa, watu 
wemekuwa wakilalamika na kue-
leza kuwa wao hawafanyii kazi 
hisia za watu, bali ni ushahidi.

Alitoa wito kwa wananchi wa 
mkoani humo kutumia mahaka-
ma kutafuta haki zao na kuacha 
kujichukulia sheria mkononi, 
ambapo kwa sasa wamebore-
sha huduma kwa kushughulikia 
mashauri haraka na hakuna tena 
kuchukua muda mrefu kama 
zamani.

Makarani wa sensa wapigwa 
marufuku kurekodi mahojiano
Na Friday Simbaya, IRINGA

MKURUGENZI Mkuu wa Ofisi ya Takwimu 
(NBS) na Mtakwimu Mkuu wa Serikali, Dk. Al-
bina Chuwa, amesema adhabu anayostahili ka-
rani aliyefanya kosa la kupiga picha na kurekodi 
video wakati Sensa ya Watu na Makazi ni faini ya 
Sh. milioni mbili, kifungo cha miezi sita au vyote 
kwa pamoja.

Alibainisha hayo jana akiwa katika ukaguzi wa 
utekelezaji wa kazi hiyo kijijini Tosamaganga, 
Kitongoji cha Ipamba, Kata ya Kalenga wilayani 
Iringa, nje kidogo ya Mji wa Iringa.

Dk. Chuwa alisema kumekuwapo na baadhi 
ya makarani wa sensa ambao wamejijengea 
utamaduni mbaya wa kupiga picha na kurekodi 
mahojiano wanayofanya na wahesabiwa na ki-
sha kurusha mitandaoni, akionya kuwa kufanya 
hivyo ni kosa kwa mujibu wa sheria.

Aliongeza kuwa ni kinyume cha sheria kwa 
karani yeyote kufanya hivyo anapochukua taari-
fa za wananchi na waliofanya hivyo, watachuku-
liwa hatua.

Dk. Chuwa alisema taarifa zinazotolewa na 
wananchi ni siri, hivyo hazipaswi kurekodiwa 
wala kupigwa picha.

Alisema tayari wameanza kuwachukulia 
hatua baadhi ya makarani waliofanya hivyo, aki-
kumbusha adhabu iliyopo kisheria ya faina na 
kifungo jela.

Pia alibainisha sensa inaendelea vizuri 
mkoani Iringa, kukishuhudiwa ufanisi mkubwa 
na kuwa mpaka sasa asilimia 80 ya watu wote 
mkoani humo wamehesabiwa. Sensa ya Watu 
na Makazi ni utaratibu wa kukusanya, kucham-
bua, kutathmini na kuchapisha na kusambaza 
takwimu za kidemographia, kiuchumi na ki-
jamii kuhusiana na watu wote na makazi yao 
katika nchi kwa kipindi maalum.

Ni kazi maalum yenye lengo la 
kupata idadi ya watu wote katika 
nchi, kwa umri na jinsia, mahali wa-
napoishi na hali yao ya elimu, hali ya 
ajira, hali ya vizazi na vifo na hali ya 
makazi.

Takwimu hizo za msingi ndizo 
zinazoainisha mahitaji halisi ya wa-
nanchi yakiwamo makundi maalum 
yenye uhitaji maalum kwa mfano, 
watu wenye ulemavu, wanawake, 
watoto, vijana na wazee, hivyo kura-
hisisha uandaaji wa sera na mipango 
ya maendeleo kulingana na uhitaji 
na mazingira yaliyoko.

Serikali ya Japan yaahidi kutoa mabilioni Afrika
Na Mwandishi Maalum

SERIKALI ya Japan imeahidi 
kutoa dola za Marekani bilioni 
30 ili kuziwezesha nchi za Afrika 
kutekeleza miradi ya maendeleo 
na kutunza mazingira.

Ahadi hiyo ilitolewa juzi na Wa-
ziri Mkuu wa Japan, Fumio Kishi-
da, alipowasilisha hotuba yake 
kwenye Mkutano wa Nane wa Ki-

mataifa wa Wakuu wa Nchi na Seri-
kali unaohusu Maendeleo ya Japan 
na Afrika (TICAD8) unaofanyika 
jijini Tunis, Tunisia.

Akizungumza kwa njia ya 
mitandao, Kishida alisema kiasi 
hicho cha fedha kitatolewa kwa 
kipindi cha miaka mitatu ili ku-
tunza mazingira, uwekezaji hasa 
kwa vijana, sekta za afya, viwanda 
na elimu. “Kwa kuanzia, Japan 

itaanzisha ‘Japan’s Green Growth 
Initiative with Africa’ ambapo 
itatoa dola za Marekani bilioni 
nne kwa taasisi za umma na za bi-
nafsi barani Afrika ili kuziwezesha 
kutekeleza mpango huo,” alisema.

Kuhusu kuboresha maisha ya 
Waafrika, Kishida alisema kupi-
tia Benki ya Maendeleo ya Afrika 
(AfDB) watatoa dola za Marekani 
bilioni tano ambazo zinajumuisha 

mkopo mpya wa dola za Marekani 
bilioni moja zinazolenga kuzisaidia 
nchi hizo kumudu madeni.

Alisema janga la corona limetoa 
funzo kuwa kuna haja ya kujiandaa 
kukabiliana na magonjwa ya mli-
puko, hivyo serikali yake itachang-
ia dola za Marekani bilioni 1.08 ili 
kuiwezesha Afrika kukabiliana na 
UKIMWI, kifua kikuu, malaria na 
kuimarisha mifumo ya afya. 
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Stanbic, NEEC 
zaungana kuleta
maendeleo kwa 
wajasiriamali
Na Mwandishi Wetu

BENKI ya Stanbic Tanzania im-
esaini mkataba wa makubaliano na 
Baraza la Taifa la Uwezeshaji (NEEC) 
ambao unalenga kujenga ushirikiano 
baina ya taasisi hizo ili kuendeleza 
wajasiriamali nchini.

Taasisi hizo zitaunganisha ujuzi, 
utaalamu, teknolojia na rasilimali 
zao kutoa mafunzo ambayo yata-
wawezesha wajasiriamali wa ndani 
kutumia fursa za uwekezaji nchini na 
kuongeza ushindani wao wa kikanda 
na ulimwengu kwa ujumla.

Makubaliano hayo yalitiwa saini na 
Mkurugenzi Mkuu wa Benki ya Stan-
bic, Kevin Wingfield na Katibu Mtend-
aji wa NEEC Beng’i Issa, huku yak-
ishuhudiwa na Naibu Waziri Mifugo 
na Uvuvi, Abdallah Ulega.

Taasisi hizo zitashirikiana 
kutekeleza programu ya kuwajengea 
uwezo wajasiriamali iitwayo ‘Supplier 
Development Program’ ambayo ita-
wawezesha wafanyabiashara wadogo 
na wa kati kuboresha biashara zao, 
pamoja na kutumia fursa, ikiwamo 
mradi wa bomba la mafuta ghafi la 
Afrika Mashariki (East African Crude 
Oil Pipeline (EACOP). 

Programu hii inatumia mwongozo 
kutoka Standard Bank Group uli-
othibitika baada ya kupata mafanikio 
makubwa nchini Uganda na Msum-
biji.

Ulega, alizipongeza taasisi zote 
mbili kwa kuchukua hatua hiyo ya 
kusaidia wajasiriamali wadogo na wa 
kati nchini. Akibainisha kuwa mafun-
zo hayo ndiyo Watanzania wanayohi-
taji ili waweze kushiriki na kushinda-
nia tenda mbalimbali za miradi ya 
maendeleo nchini.

Akizungumzia ushirikiano huo, 
Wingfield alibainisha kuwa Stanbic 
inazingatia maendeleo ya sekta ya 
wajasiriamali. “Leo ni mwanzo mpya! 
Benki yetu kwa kushirikiana na wen-
zetu NEEC tutatoa mafunzo yatakay-
owawezesha wajasiriamali wa kitan-
zania kujijengea na kuongeza uwezo 
wa kuingia kwenye soko la ushindani 
na kutumia fursa zilizopo katika mi-
radi mikubwa ya kimkakati nchini. 
Ninaamini programu hii itafanya 
mapinduzi ya wajasiriamali na nchi 
kwa ujumla,” alisema.

Kwa upande mwingine, Beng’i  
alisema, “Ushirikiano wetu na Stanbic 
utatoa fursa kwa wajasiriamali kupata 
ujuzi katika Uongozi, Fedha na Hesa-
bu, Kodi, Sheria, Mikataba, Masoko na 
Manunuzi.” Aidha alibainisha kuwa 
mafunzo hayo yanalenga kujumui-
sha mikoa sita, lakini yataanzia Dar 
es Salaam na washiriki 50 watapatiwa 
mafunzo     kwa muda wa miezi mi-
tatu.

Alisema benki hiyo inaamini kwam-
ba ushirikiano ni nguzo muhimu ka-
tika safari ya kuunga mkono juhudi 
za kulenda maendeleo katika sekta ya 
wajasiriamali na pia kuunda mfumo 
wa kupanua utaalamu wa benki ili 
kutoa na kuchochea ukuaji jumuishi 
na mabadiliko ya kijamii na kiuchumi.

Saba mbaroni tuhuma wizi vifaa nyumba ya watumishi
Na Joctan Ngelly, GEITA

WATUMISHI watatu wa Hal-
mashauri ya Nyang’hwale na 
wananchi wanne wanashikiliwa 
na Jeshi la Polisi mkoani Geita 
kwa tuhuma za wizi wa mabati 
60 na maboksi 20 ya marumaru 
kwa ajili ya mradi wa ujenzi wa 
nyumba tatu za watumishi.

Akizungumza mwishoni mwa 
wiki kwenye kikao cha Baraza 
la Madiwani la Halmashauri ya 
Wilaya ya Nyang’hwale, Mkuu 

wa Wilaya hiyo, Jamhuri Wiliam, 
alisema kuna miradi ambayo 
utekelezaji wake ulikuwa ukis-
uasua, jambo linalozua shaka.

Alisema shida waliyobaini ni 
udokozi wa vifaa vya ujenzi kwe-
nye miradi ambao unafanywa 
na watumishi kwa kushirikiana 
na wananchi wengine wasio 
waaminifu.

Alisema: “Sasa hivi tunapoon-
gea, tuna watumishi watatu na 
wananchi wanne ambao wako 
katika kituo cha polisi ambao 

tumewakamata na vifaa vya 
ujenzi mabati 60 pamoja na ma-
boksi 20 ya marumaru.

“Kwa sasa hiyo imetupa taarifa 
kwamba wizi ulikuwa ukifanyika 
bila sisi kujua au vyovyote vile,  
lakini tuanzie hapo, tunafanya 
uchunguzi wa kina sana ili tu-
weze kukamata mtandao mzima 
wa wizi wa vifaa vya ujenzi na 
watakaobainika, watachukuliwa 
hatua kali zinazostahili kwa mu-
jibu wa sheria.”

William ambaye ni Mwe-

nyekiti wa Kamati ya Ulinzi na 
Usalama wilayani humo, alisema 
gharama za vifaa hivyo vya ujen-
zi hazijajulikana kwa sababu 
polisi wanaendelea na uchun-
guzi na watuhumiwa wengine 
wanatafutwa na kwamba upele-
lezi ukikamilika watafikisha ma-
hakamani.  

Alisema polisi wanaendelea 
na uchunguzi na kwamba wilay-
ani humo kuna ujenzi wa nyum-
ba tatu za watumishi na serikali 
ilishatoa Sh. milioni 300.

Mkurugenzi wa Huduma za Uchukuzi kutoka Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi, Mhandisi Aron Kisaka, akizungumza wakati wa kufungua 
mkutano wa 12 wa umoja wa vyama vya wahandisi wa mitambo ya kuongozea ndege Afrika (IFATSEA), unaofanyika ijini Dar es Salaam 
kuanzia Agosti 25 hadi 28 mwaka huu. Mhandisi Aron Kisaka alifungua mkutano huo kwa niaba ya Katibu Mkuu wa Wizara ya Ujenzi na 
Uchukuzi (Sekta ya Uchukuzi), Gabriel Migile. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Serikali kuja na bei elekezi kuuza mifugo 
Na Mbaraka Kambona,GEITA

WAZIRI wa Mifugo na Uvuvi, 
Mashimba Ndaki, amesema 
serikali iko katika mchakato wa 
kushirikisha wadau wa sekta ya 
mifugo kupanga bei elekezi za 
kuuza mifugo katika minada ili 
kuwawezesha wafugaji na  wa-
fanyabiashara kuuza mifugo 
yao kwa bei ambayo watakuwa 
wameshiriki kuipanga.

Alitoa kauli hiyo mwishoni 
mwa wiki alipotembelea na ku-
kagua maendeleo ya ujenzi wa 

mnada wa kimataifa wa Buz-
irayombo unaojengwa wilayani 
Chato mkoani Geita.

Alisema suala la kuwa na bei 
elekezi serikali inalifanyia kazi na       
tayari wataalamu walishaandaa 
na hatua iliyopo sasa ni ya        ku-
washirikisha     wafugaji na wa-
fanyabiashara wa mifugo ili kwa        
pamoja             wakubaliane      na 
kuja na         bei        ambayo itaku-
wa imeridhiwa na pande zote.

“Bei elekezi ikitoka ndiyo 
itakuwa mahali pa kuanzia na 
kwenda juu, hivyo tunalifanyia 

kazi suala hilo na muda siyo mre-
fu tutatoa mwelekeo wa jambo 
hilo,” alisema.

Waziri huyo aliongeza kwa 
kuwa sambamba na bei elekezi, 
serikali inataka mifugo yote 
nchini ianze kupimwa kwa kilo 
kama inavyofanyika sasa katika 
mnada huo wa kisasa wa Buz-
irayombo.

“Minada yetu yote tutakay-
oizindua safari hii tunataka iwe 
na          mizani     ya         kupimia 
uzito     wa          mifugo                  na 
hili tunataka lifanyike pia ka-

tika minada yote ya awali inay-
omilikiwa na halmashauri zetu 
nchini ili tuondokane na vitendo 
vya kuwapunja wafugaji wetu,” 
alifafanua. 

Mbunge wa Chato, Dk. Med-
ard Kalemani, aliishukuru seri-
kali kupitia Wizara ya Mifugo na 
Uvuvi kwa kujenga mnada huo 
wa kimataifa wilayani, akiiomba 
kuhakikisha mradi huo unamal-
izika haraka ili wananchi wa 
Kanda ya Ziwa na maeneo men-
gine waanze kuona matunda 
yake.
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Uhaba damu watajwa 
kuwaathiri wajawazito 
Na Rose Jacob, MWANZA

ASILIMIA 45 ya wajawazito mkoani Mwan-
za wanapoteza maisha kutokana na kuchele-
wa kuongezwa damu wanapofanyiwa upas-
uaji na kujifungua kawaida.

Kutokana na hali hiyo, wakazi wa mkoa huo 
wametakiwa kujenga utaratibu wa kuchangia 
damu mara kwa mara ili kuokoa maisha ya 
wajawazito, watoto na watu wanaopata ajali.

Mganga Mkuu wa Mkoa wa Mwanza, Dk. 
Thomas Rutachunzibwa, alitoa rai hiyo mwis-
honi mwa wiki wakati wa kampeni ya siku ya 
kuchangia damu duniani.

Katika siku hiyo waumini wa madhehebu 
ya Kishia kupitia Taasisi ya How is Hussein, 
walishiriki kwa kujitolea damu ili kusaidia 
kuokoa maisha ya wengine.

“Kwa Mkoa wa Mwanza ni asilimia 45 ya 
kinamama wajawazito wanapoteza maisha 
kutokana na upungufu wa damu, hii imekuwa 
ni tatizo linalotokana na jamii kushindwa ku-
jitoa kuchangia damu mara kwa mara.

“Wapo watu wanasubiri mpaka wapate shi-
da kwa ndugu zao ndipo wanajitolea damu. 
Hii ni hatari maana unapotoa damu muda 
huo, usidhani mgonjwa ataongezwa muda 
huo huo, ni lazima utaratibu wa kuipima 
ufanyike ndipo awekewe mgonjwa,” alisema.

Dk. Rutachunzibwa alibainisha kuwa mkoa 
huo una uhitaji mkubwa wa damu na lengo 
la mwaka huu wa fedha ni kukusanya chupa 
49,000 na tangu Julai hadi sasa chupa 3,000  
zimeishakusanywa.

Aliongeza kuwa kuna timu 11 za kufanya 
shughuli ya ukusanyaji wa damu zilizopo 
kwenye halmashauri zote za mkoa huo katika 
Hospitali za Bugando, Sekou Toure na kituo 
cha damu salama cha Kanda ya Ziwa.

“Katika hospitali zetu kubwa za kanda, 
kuna uhitaji mkubwa mno wa damu kutoka-
na na kufanya upasuaji kwa wagonjwa ambao 
ni wajawazito, watoto, watu waliopata ajali za 
bodaboda na magari na ili kuhakikisha adha 
hii inapata ufumbuzi, kila mwezi kutakuwa na 
tukio la utoaji damu,” alisema Dk. Rutachun-
zibwa.

Baadhi ya wananchi waliojitokeza kuchang-
ia damu, waliomba serikali kuondoa urasimu 
wa upatikanaji wa damu pindi mgonjwa wao 
anapohitaji, wakisisitiza urasmi huo ndiyo 
sababu ya watu wengi kurudi nyuma lin-
apokuja suala la kuchangia damu.

Dk. Rutachunzibwa alikemea suala la ur-
asimu huku akisema kama damu ipo, hakuna 
sababu ya kuhangaisha wagonjwa.

Alisema lengo la serikali ni kuhakikisha 
mwananchi anapohitaji damu, anapatiwa na 
njia ya kupata damu kwa wingi ni kuhamasi-
sha jamii kujitokeza kuchangia kwa hiari.

Mwenyekiti wa Taasisi ya How is  Hus-
sen  Mkoa wa Mwanza,  Mohamed Moledina, 
alisema jumuiya ya vijana na wanawake wa 
Kiislamu imechukua jukumu la kuhamasisha 
suala la upatikanaji wa damu salama kwa 
jamii nzima.

“Lengo la taasisi yetu ni kukusanya damu 
uniti 50,000 kwa dunia nzima. Leo tumefan-
ya shughuli hii kidunia nzima na hapa Mwan-
za tumekusanya uniti zaidi ya 110.

“Tunaomba jamii tuhamasishane kutoa 
damu kabla ya mgonjwa hajahitaji na hii ita-
saidia sana, siyo vyema kutoa damu muda 
huo huo kisha apewe mgonjwa,” alisema 
Moledina.

Alisema mwitikio ulikuwa mkubwa kwa 
makundi mbalimbali wakiwamo madereva 
wa pikipiki, maarufu bodaboda, wananchi 
wa kawaida, viongozi wa dini na viongozi wa 
matawi wa Klabu ya Simba jijini Mwanza.

Mkuu wa Mauzo wa Kanda ya Dar es Salaam na Pwani Vodacom Tanzania PLC, Brigita Shirima (kulia), akimkabidhi funguo mshindi 
wa bajaj wa promosheni ya M-Pesa Imeitika kutoka Kimara jijini Dar es Salaam, Magdalena Magoma Moke, katika hafla ya kukabi-
dhi bajaj moja na bodaboda tano kwa washindi wa awamu ya sita iliyofanyika viwanja vya Barafu Mburahati jijini humo mwishoni 
mwa wiki. PICHA: MPIGAPICHA WETU

Askari wanusurika kifo 
uvamizi wa wananchi

Na Alphonce Kabilondo, 
GEITA

ASKARI watatu wa maliasili 
wamenusurika kifo baada ya 
kuvamiwa na kushambuliwa 
kwa silaha za jadi yakiwamo ma-
panga na marungu na wananchi 
wa Kijiji cha Butengo, Kata ya 
Butengolumasa wilayani Chato 
mkoani Geita, kwa madai ya ku-
ingia kwenye mashamba yao.

Mkasa huo ulitokea juzi 
mchana katika kijiji hicho baada 
ya askari hao kuonekana katika 
shamba la serikali la Silayo waki-
panda miti.

Baada ya mkasa huo wa ku-
vamiwa askari hao, walijitahidi 
kujiokoa kwa kukimbia lakini 
walizidiwa na kundi la wananchi 
hao na kujikuta wakipigwa 
na kujeruhiwa katika maeneo 
mbalimbali ya miili yao.

Mmoja wa askari hao walio-
vamiwa na wananchi, Hendry 
Mollel, akisimulia kilichojiri dhi-
di yao akiwa katika Hospitali ya 
Waja mkoani Geita alikolazwa 
kwa ajili ya matibabu, alisema 
kuwa Agosti 26 majira ya saa 
7:30 mchana,  akiwa na wen-
zake, walivamiwa na wananchi 
wakiwa katika shamba lao 
wakipanda miti kwa msimu wa 
mwaka huu.

Alisema wakiwa wanaende-
lea na kazi zao, ghafla lilitokea 
kundi la watu zaidi ya 30 waki-
wa na silaha za jadi, yakiwamo 

marungu na mapanga na kisha 
kuanza kuwashambulia waki-
watuhumu kuvamia maeneo 
yao waliyopewa na serikali.

Askari huyo alisema kuwa 
kundi la watu hao lilitokea eneo 
la njia ya panda ya Nyakayon-
dwa na Chato na wakati wakijar-
ibu kujiokoa kwa kuwakimbia, 
mwenzao alipigwa na kuanguka 
chini kisha watu hao walianza 
kumshambulia kwa silaha za 
jadi akiwa chini na kumjeruhi 
sehemu mbalimbali za mwili.

“Tulijaribu kujiokoa kwa 
kukimbia kwa kuwa hatukuwa 
na silaha yoyote, ghafla tukajiku-
ta tumezingirwa licha ya kujita-
hidi kuwapa elimu tukiwaeleza 
kuwa kama wamepewa maeneo 
hayo na serikali, wafuate utara-
tibu, sisi kazi yetu ni kusimamia 
shamba la miti na kupanda miti 
kwenye maeneo ambayo mazin-
gira yameharibiwa, hawakutu-
elewa, mimi nilipigwa mgongoni 
na mguu wa kushoto,” alisimulia 
Mollel.

Mhifadhi Msaidizi, Rehema 
Shomve, alisema kuwa baada 
kundi hilo kuanza kuwasham-
bulia, alipigwa na kudondoka 
chini na kisha watu hao kuanza 
kumshambulia kwa silaha za 
jadi huku akipiga kelele kuomba 
msaada.

“Kwa kweli nina maumivu 
makali, nimepigwa na kujeruhi-
wa mgongoni, mkononi, mguu 
wa kulia kama mnavyoniona, 

nilisaidiwa na wasamaria wema 
waliokuwa wakitoka shambani, 
wenzangu walifanikiwa kukim-
bia, mimi nikaanguka chini ila 
ninamshukuru Mungu niko hai,” 
alisema Rehema.

Mhifadhi Mkuu wa Shamba 
hilo, Juma Mseti, akiwa hospital-
ini hapo, alisema alipata taarifa 
ya askari hao kushambuliwa na 
kundi la watu hao wakati akiwa 
Buchosa kwenye ziara ya Naibu 
Waziri wa Maliasili na Utalii 
baada ya kupigiwa simu.

Alisema kuwa baada ya 
kupokea taarifa hizo, aliwasili-
ana na askari wa Kituo cha Polisi 
Bwanga kwa ajili ya kuomba 
msaada.

Baada ya askari hao kupata 
taarifa hiyo, walikwenda eneo 
la tukio na kuwaokoa majeruhi 
na kuwakimbiza Kituo cha Afya 
Bwanga wilayani Chato kwa ajili 
ya kupewa huduma ya kwanza.

Mseti alisema kuwa baada ya 
kupewa huduma ya kwanza, 
askari hao walipewa rufani 
kwenda Hospitali ya Waja wilay-
ani Geita kwa ajili ya uchunguzi 
zaidi.

Aliwataja askari wake walio-
vamiwa kuwa ni Molleli, Rehe-
ma na Wilfred Samuel.

Mhifadhi huyo alisema sham-
ba hilo lilizinduliwa mwezi Janu-
ari, 2021 na Rais wa awamu ya 
tano, Hayati Dk. John  Magufuli 
na lina ukubwa wa hekta 69,756.

Shamba hilo linasimamiwa 

na Wakala wa Misitu Tanzania 
(TFS) kwa kupanda miti na ku-
dhibiti uharibifu wa mazingira 
ndani ya hifadhi.

“Sisi TFS tunalaani kitendo 
cha askari wetu kupigwa na ku-
jeruhiwa wakati wakiwa katika 
majukumu yao,” alisema Mseti.

Mganga Mkuu Msaidizi wa 
Hospitali ya Waja, Dk. Nehemia 
Kilave, alikiri kuwapokea askari 
hao majira ya saa moja jioni juzi 
wakitoka Kituo cha Afya Bwan-
ga wilayani Chato mkoani Geita 
na kuwapatia huduma.

Mganga huyo alisema kuwa 
baada ya kuwafanyia uchunguzi 
wa awali, walibaini kuwa wali-
kuwa wamepata majeraha sehe-
mu za mgongoni, mikononi na 
miguuni huku mmoja wao (wa 
kike) akiwa na majeraha zaidi 
na kwamba wote walitibiwa na 
kuruhusiwa kurejea nyumbani.

Mkuu wa Mkoa wa Geita, 
Martin Shigella, tayari ameagiza 
kusakwa na kukamatwa kwa 
wananchi hao waliofanya ukatili 
huo ili wafikishwe kwenye vy-
ombo vya sheria.

Shigella alitoa agizo hilo juzi 
alipowatembela majeruhi hao 
katika hospitali hiyo na kusema 
kuwa kama wananchi hao wali-
kuwa na malalamiko, walipaswa 
kufuata utaratibu.

Alisema vitendo kama hivyo 
havikubaliki katika mkoa wake 
na lazima vyombo vya ulinzi na 
usalama kufanya kazi yao.
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Watoto 
360,000 
kupewa 
chanjo
Na Thobias Mwa-
nakatwe, SINGIDA

WATOTO 363,315 mkoa-
ni Singida wenye umri 
chini ya miaka mitano, wa-
natarajia kupewa chanjo ya 
matone dhidi ya ugonjwa 
wa polio ili kujikinga na 
maradhi hayo.

Mkuu wa Mkoa wa Sin-
gida, Peter Serukamba, 
alisema hayo mjini hapa 
juzi katika kikao cha uha-
masishaji wa kampeni ya 
utoaji wa chanjo ya matone 
dhidi ya ugonjwa wa polio.

Serukamba alitoa 
mchanganuo kuwa katika 
kazi hiyo Wilaya ya Iramba 
inatarajiwa kuwafikia wa-
toto wasiopungua 56,360, 
Wilaya ya Singida watoto 
58,197, Manyoni 45,416, 
Manispaa ya Singida 39,841, 
Wilaya ya Ikungi 77,638, 
Wilaya ya Mkalama 51,658 
na Itigi 34,205.

Alisisitiza kwamba kati-
ka maandalizi hayo wataal-
amu wa afya wataendesha 
kazi hiyo katika vituo vya 
kutolea huduma ya afya 
na kwa kutumia njia ya 
mkoba na kampeni hiyo 
itaendeshwa nyumba kwa 
nyumba, mtoto kwa mtoto 
ili kuwafikia wote.

Mkuu wa Mkoa alitoa 
wito kwa wakuu wa wilaya 
kupitia kamati za afya ya 
msingi za halmashauri 
kusimamia utoaji wa hu-
duma ya chanjo kwenye vi-
tuo vya kutolea huduma za 
afya na zitakazotolewa kwa 
njia ya mkoba ili kuwafikia 
watoto kwa asilimia 100.

Aliwaagiza wakurugenzi 
wa halmashauri kuweka 
mikakati ya kuhakikisha 
watoto wote waliokosa 
chanjo ya awamu ya kwan-
za na pili, wanapata awamu 
hii.

Serukamba pia alihimi-
za  wananchi kuhakikisha 
wanajitokeza kushiriki 
katika kampeni hiyo na 
kuwapeleka watoto wao 
kupata chanjo kwa ajili ya 
maisha yao.

Mratibu wa Chanjo ya 
Polio Mkoa we Singida, 
Habibu Mwinorya, alisema 
kampeni hiyo ilianza jana 
wakati uchanjaji utaanza 
Septemba Mosi mwaka 
huu.

Habibu alisema tayari 
dozi 350,000 zimek-
wishasambazwa katika 
halmashauri zote saba za 
Mkoa wa Singida na mpaka 
sasa zimekwishapelekwa 
katika vituo vyote vya ku-
tolea huduma.

Wananchi waondokana na kero upatikanaji maji
Na Joseph Mwendapole

UGUMU katika upatikanaji wa maji 
kwa wakazi wa Mtaa wa Kibesa, Kata 
ya Mabwepande na Mpiji Magohe, 
Wilaya Kinondoni, Dar es Salaam 
umetatuliwa baada ya Mamlaka ya 
Maji na Usafi wa Mazingira (DAWASA) 
kukamilisha mradi wa maji Kibesa.

Wakazi wa eneo hilo walikuwa 
wakilazimika kutumia muda mwingi 
kutafuta maji visimani na hata ku-
tumia fedha nyingi kununua maji ya 
mitaani ambayo hayana uhakika wa 
usalama kiafya.

Akizungumzia hali ya huduma ya 
maji, Mwenyekiti wa Mtaa wa Kibesa, 
Said Diuchile, alisema jana kuwa kwa 
sasa wanaridhishwa na upatikanaji 
wa maji mtaani kwao na kuwataka 
wananchi kuendelea kujitokeza ku-
unganishiwa maji.

“Tulifanya mikutano na DAWASA 
na walituahidi ifikapo mwezi wa 
nane (Agosti) tutapata huduma, ni-
washukuru kwa kutekeleza hilo kwa 
kuwa sasa tunapata majisafi.

“Tulihitaji huduma hii, sasa hata 
shughuli za maendeleo zitakwenda 
kwa kasi, ni wakati wetu sasa tuji-
tokeze kuunganishiwa huduma ya 

maji ili yafike kwenye nyumba zetu,” 
alisema Diuchile.

Mkazi wa Mtaa huo, Catherine 
Challe, alisema kwa muda mrefu wa-
likuwa na keri katika kupata majisafi 
na salama, hivyo ujio wa mradi huo ni 
ukombozi kwao.

“Kila mtu anajua huduma ya 
maji katika eneo letu ilikuwa ni 
ndoto, zilianza kama habari tu na 
wengi hatukuamini  kwamba iko 
siku tutapata maji ila     DAWASA 
wametekeleza     mradi huu na sasa 
tunapata majisafi, tunawapongeza 
sana na kuahidi kutoa ushirikiano ka-
tika ulipaji wa huduma hizi,” alisema 

Catherine.
Msimamizi wa mradi huo kutoka 

DAWASA Mabwepande, Juma Kalem-
era, alisema kwa sasa wananchi 
wengi wanajitokeza kuunganishiwa 
huduma ya maji.

 “Tumeanza kuunganisha huduma 
ya maji kwenye mradi huu wa maji 
Kibesa ambao chanzo chake ni tangi 
la Malolo lenye ujazo wa lita milioni 
sita, matarajio yetu ni kupata zaidi 
ya wateja 1,600 katika eneo la Ma-
bwepande (Kibesa) na Mpiji Magohe, 
ambako mpaka sasa zaidi ya wa-
teja 100 wameunganishwa,” alisema 
Kalemera.

Na Elizabeth John, NJOMBE

M
KUU wa Mkoa wa 
Njombe, Antony Mtaka, 
ameagiza wanufaika wa 
sasa wa Mfuko wa Maen-

deleo ya Jamii (TASAF) wawe kizazi 
cha mwisho na pasiwapo na wengine 
kwa kuwa fursa za kiuchumi zilizopo 
mkoani humo ni nyingi.

Pia amewaagiza viongozi wa 
Wilaya ya Ludewa kuwahamasisha 
wananchi kuwekeza kwenye mazao 
ya biashara ili yawasaidie uzeeni.

Alitoa agizo hilo jana alipozuru 
wilayani Ludewa kuhamasisha Sen-
sa ya Watu na Makazi ambayo kwa 
wilaya hiyo hadi usiku wa Agosti 25, 
ilikuwa imefanikiwa kwa asilimia 90.

“Ni vizuri tuseme kwamba tutafika 
kizazi cha mwisho, pengine hawa 
watu wanaoishi katika umaskini ka-
tika mpango wa TASAF, waliopo leo 
tuseme wazi kitakuwa cha mwisho 

kwa kuwa tunazo fursa nyingi za 
uchumi zinazoweza kututoa huko,” 
alisema.

Mtaka alisema anataka kuona 
kizazi kilichoko sasa kinakuwa na 
elimu ambayo itakuwa ukombozi 
kwa upande wao na kuleta mtazamo 
tofauti utakaolisaidia taifa  baadaye.

Pia alimwagiza Mkurugenzi Mtend-
aji wa Halmashauri ya Wilaya ya 
Ludewa, Sanday Deogratias, kuanza 
kuweka rekodi ya vijana wanaofanya 
vituko mitaani kwa kuzingatia wasifu 
wao ili rekodi hiyo itumike uzeeni 
watakapokwenda kuomba kuingi-
zwa kwenye orodha ya wanufaika wa 
TASAF.

“Tunataka tuanze kuweka rekodi 
za vijana wote wanaofanya vituko 
sasa kwenye ujana wao ili tuje tuitu-
mie uzeeni, mtu akiuza shamba lake 
au la baba yake tunaweka kwenye 
rekodi, mtu akigoma kwenda shu-
leni, tunaweka kwenye rekodi, mtu 

akifukuzwa kazi kwa sababu ya ulevi, 
naye tunamweka kwenye rekodi ili 
akizeeka maskini na akahitaji msaada 
wa TASAF, tunamwonyesha vituko al-
ivyofanya ujanani,” alisema.

Aliwataka wazazi wilayani humo 
kuhakikisha wanawasomesha watoto 
wao ili wapate ujuzi ambao utawa-
saidia kujiajiri na kuajiriwa kwenye 
kampuni mbalimbali.

Alikumbusha kuwa Ludewa ni 
wilaya ya kimkakati yenye miradi 
mikubwa ya Liganga na Mchuchu-
ma ambayo hivi karibuni itaanza 
utekelezaji wake, hivyo watoto wao 
wasije kuwa vibarua au kukosa ka-
bisa ajira kutokana na kukosa vigezo 
vya kielimu.

Mkuu wa Wilaya ya Ludewa, An-
drea Tsere, alisema wanaendelea na 
shughuli za uhamasishaji uwekezaji 
kwa wananchi kwa kurejesha baadhi 
ya mazao yaliyokuwa hayapewi kip-
aumbele.

“Ludewa ina ardhi nzuri sana kwa 
kilimo, mazao mengi ya biashara 
yanakubali hapa, hivi sasa tupo tu-
nafanya uhamasishaji wa kilimo cha 
mazao ya biashara na kurejesha baa-
dhi ya mazao yaliyosahaulika, mfano 
korosho.

“Kwasasa hapa Ludewa kwa 
mwaka tunavuna tani 150, lakini tu-
meleta zao la parachichi, awali huku 
walikuwa wanalima miti ya mbao tu,” 
alisema Tsere.

Mbunge wa Ludewa, Joseph Ka-
monga, alisema serikali imetenga Sh. 
bilioni 16 kwa ajili ya ulipaji wa fidia 
kwa watu waliopisha maeneo yao ku-
tokana na mradi wa Mchuchuma na 
Liganga.

Aliwataka wananchi kufanya 
uwekezaji kwenye nyanja zote za 
kiuchumi ili miradi hiyo itakapofun-
guliwa, wawe na njia nyingi za ku-
jiongezea kipato na kujikimu kimai-
sha.

RC apata mwarobaini kutokomeza umaskini wanufaika TASAF 

Wafanyakazi wa Kampuni  ya GF Trucks & Equipments Ltd wakishiriki uchangiaji damu kwa hiari wakati wa  kambi ya matibabu bure  ya maradhi yasio-
ambukiza iliyoandaliwa na Jumuiya ya Kiislamu ya Khoja Shia Ithnasheri, kwenye viwanja vya Mnazi Mmoja jijini Dar es Salaam. PICHA: MPIGAPICHA 
WETU



KIUNGO wa zamani wa Arsenal 
na Timu ya Taifa ya England, Jack 
Wilshere ametangaza kustaafu 
kucheza soka akiwa na umri wa 
miaka 30. Wilshere ambaye maisha 
yake ya soka yamekwamishwa kwa 
kiasi na majeraha ni mhitimu wa 
shule ya vipaji ya Arsenal aliyeitu-
mikia klabu hiyo hadi mwaka 2018 
kabla ya kutimkia West Ham United.
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MANCHESTER, England 

K
LABU ya Manches-
ter United hatimaye 
imemsajili kiungo, 
Casemiro kutoka Real 

Madrid. Mchezaji huyo wa 
kimataifa wa Brazil alijiunga 
na ‘Mashetani Wekundu’ hao 
baada ya kufanyiwa uchun-
guzi wa kimatibabu na taratibu 
nyingine na pia alishuhudia 
mchezo wa klabu hiyo dhidi ya 
Liverpool Jumatatu usiku, am-
bao waliibuka na ushindi wa 
mabao 2-1.

Washindi hao mara 13 wa 
Ligi Kuu England, walionekana 
kuwa na heshima katika mechi 
zao za kabla ya msimu mpya 
chini ya kocha mpya, Erik Ten 
Hag, lakini walikumbwa na hali 
mbaya katika mechi zao mbili 
za kwanza za msimu huu.

Ukosefu wa kiungo wa kati 
wa safu ya ulinzi umedhihirika 
katika misimu miwili iliyo-
pita na huenda Man United 
sasa wamesajili mmoja wa 
wachezaji bora zaidi kwenye 
idara hiyo.

Ingawa kuna wengi wan-
aohoji kuwa pauni milioni 70 
kwa raia huyo kutoka bara la 
Amerika Kusini kuwa ni ny-
ingi mno, kuna kila sababu ya 
mashabiki wa klabu hiyo ku-
furahia ununuzi huu.

Katika kulifafanua hilo, hebu 
tuangalie sababu tatu zina-
zomfanya Casemiro awe usajili 
mzuri wa Man United...

#3. Husaidia haraka na-
fasi ya ulinzi

Manchester United imeku-
wa ikimlilia kiungo mkabaji 
tangu utawala wa Ole Gunnar 
Solskjaer katika klabu hiyo. 
Kocha huyo wa Norway labda 
angefurahia kusajiliwa kwa ki-
ungo wa kati msimu uliopita 
badala ya kumnunua Cristiano 
Ronaldo.

Pia inaeleweka kwa nini 
Ten Hag amekuwa akisisitiza 
kuhusu klabu hiyo kumnunua 
Frenkie de Jong tangu siku ya 
kwanza kuwa hapo Man Unit-
ed. Ingawa klabu imefanya kila 
wawezalo katika hilo, hadi sasa 
limeshindwa kutekelezwa.

Kwa Casemiro, ‘Mashetani 
Wekundu’ hao wamemnyakua 
kiungo bora zaidi wa ulinzi 

katika soka la dunia ya hivi 
sasa. Ingawa alifikisha miaka 
30 mwaka huu, Mbrazil huyo 
alikuwa bora kwa Real Madrid 
katika ushindi wao wa Ligi ya 
Mabingwa Ulaya na taji la Ligi 
Kuu Hispania, LaLiga, msimu 
uliopita.

Ili kutoa mwanga zaidi kuhu-
su hilo, kiungo huyo alishika 
nafasi ya kwanza kwa asilimia 
40 ya presha iliyofanikiwa ka-
tika LaLiga msimu uliopita. 
Pia alikuwa miongoni mwa 
wachezaji watano bora wal-
iookoa hatari nyingi zaidi kwa 
kukaba (mara 64) kwenye ligi.

Kwa hiyo, kiungo huyo asi-
yetaka  ujinga kazini, anaweza 
kulinda safu ya nyuma ya Man 
United na kutoa uti wa mgongo 
unaohitajika kwa kikosi cha 
Ten Hag.

Uimara wake wa ulinzi un-
aweza pia kurudisha imani 
kwa Harry Maguire na Lisan-
dro Martinez na kuwafanya 
wahisi kuwa na uhakika zaidi. 
Vile vile, mstari wa mbele 
utakuwa na uhuru zaidi wa 
kushambulia na kufanya idadi 
zaidi kwenda mbele, na hivyo 
kuwaruhusu kuongeza uwezo 
wao wa kusaka bao.

Kuongezwa kwake 
kunaweza kuinua kiwango cha 
uchezaji wa wachezaji kadhaa 
wa timu kwani anaweza kuwa 
mchezaji bora katika nafasi 
ambayo walihitaji kuijaza kwa 
muda mrefu.

#2. Morali ya ushindi
Jambo moja ambalo lin-

aweza kusemwa kwa wacheza-
ji wengi wa Real Madrid wa 
muongo mmoja uliopita ni ari 
na morali yao ya kushinda na 
kutokata tamaa.

Hakika Casemiro ni mmoja 
wao na tabia yake hiyo in-
aweza kuwa chachu kubwa 
kwa wachezaji wa Man Unit-
ed. Huku Ronaldo na Raph-
ael Varane wakitokea klabu 
moja, Mbrazil huyo anaweza 
kuongeza kitu kipya hapo.

Uwezo wa kushikilia katika 
michezo mikali na kupata ma-
tokeo ukiwa ndio akili na hasira 
ya kushinda ni moja ya tabia ya 
Casemiro. Aidha, ataisukuma 
klabu hiyo kuendelea na ku-
wania mataji msimu huu, bila 
kujali ukubwa wa mashindano.

Kuongezwa kwake 
kunaweza pia kuifanya klabu 
kuwa ya vitendo zaidi katika 
michezo mikubwa, kwa saba-
bu tu ya uzoefu wa mchezaji 
kucheza katika mechi kama 
hizo.

Casemiro, ambaye ameshin-
da mataji matano ya Ligi ya 
Mabingwa Ulaya, mataji ma-
tatu ya Klabu Bingwa Dunia, 
mataji matatu ya LaLiga, na 
mataji matatu ya UEFA Super 
Cup, anajua nini kinahitajika ili 
kushinda taji.

Atakuwa na hamu ya kuin-
giza akili hiyo katika kikosi cha 
sasa cha Man United, jambo 
ambalo wamekosa kwa zaidi 
ya muongo mmoja sasa.

#1. Kiongozi ambaye Man 
United ilimhitaji

Tabia moja ambayo Man 
United imekuwa ikikosa sana 
miaka ya hivi karibuni ni ya 
kiongozi. Ingawa Ronaldo haki-
ka anajaribu kuongoza kutoka 
mbele, lakini hawezi kuongoza 
timu nzima. (Pia anaripotiwa 
kutaka kuondoka klabuni 
hapo.)

Hata hivyo, hilo haliwezi 
kusemwa kwa Casemiro, am-
baye atakuwa sauti kubwa kila 
mara katikati ya uwanja kwa 
Man United. Mbrazil huyo ana 
sauti kubwa katika safu ya ki-
ungo na atadai asilimia 100 
kutoka kwa Fred na Scott Mc-
Tominay, ambao hawapo kwe-
nye kiwango bora katika miezi 
18 iliyopita.

Zaidi ya hayo, kiungo huyo 
mkabaji anatoka katika kikosi 
cha Real Madrid ambacho 
kimekuwa kikitengeneza 
wachezaji wa kucheza kwa 
moyo mmoja.

Shauku yake, nguvu, na uw-
ezo wa kufanya kazi kwa ki-
wango cha juu hadi dakika ya 
mwisho ni hakika kuwatawan-
ya wachezaji wenzake wapya.

Man United kwa sasa wa-
napitia kipindi kibaya zaidi 
katika historia ya Ligi Kuu Eng-
land. Kwa hivyo, kiongozi kama 
Casemiro anaweza kubadilisha 
mambo kuwa bora, na hivyo 
kumfanya kuwa mchezaji bora 
zaidi wa klabu katika miaka ya 
hivi karibuni.

Kwa NiNi casemiro usajili 
mzuri maNchester uNiteD?

isikupite

MSHAMBULIAJI wa 
Tottenham Hotspur, 
Harry Kane, kwa sasa 
ndiye anayeshikilia 
rekodi ya kufunga 
mabao mengi kwa 
klabu moja kwenye 
Ligi Kuu England 
baada ya kutupia 
mara 185 katika 
mechi 285, akimpiku 
nyota wa zamani 
wa Man City, Sergio 
Agüero, ambaye 
alifunga mabao 184 
katika mechi 275. 
Mabao hayo ya Kane 
ni kabla ya mchezo 
wao wa jana dhidi ya 
Nottingham Forest.
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Extra Time

“Alichokifanya leo amekifanya katika mai-
sha yake yote. Si kitu maalum. Ningesema 
asante kwangu kwa mawazo yangu 
mahiri, lakini ningesema Erling [Haaland] 
amefanya hivi tangu alipozaliwa, siku 
zote amefanya hivi katika maisha yake, 
akiwa Salzburg, BVB [Borussia Dortmund], 
kila mara alifunga mabao, ana uwezo wa 
ajabu wa kufunga mabao, alikuja kwa ajili 
hiyo,” Kocha Man City, Pep Guardiola 
baada ya Haaland kufunga hat-trick 
wakati wakishinda 4-2 dhidi ya 
Crystal Palace juzi. 

“Mashabiki waendelee kujitokeza kwa 
wiki uwanjani kutusapoti kwa sababu sisi 
licha ya kuiwakilisha Simba, tunaliwakili-
sha pia taifa kwenye mechi za kimataifa, 
ninaamini huko tunapoenda tutaiwak-
ilisha Simba na taifa na tutafanya vizuri,”  
Nahodha wa Simba Queens,  Fatuma 
Issa ‘Fetty Densa’ baada ya kutwaa 
ubingwa wa Cecafa kwa Wanawake 
na kukata tiketi ya kuuwakilisha 
Ukanda wa Afrika Mashariki na Kati 
kwenye Ligi ya Mabingwa Afrika.

“Kama ningekuwa mkurugenzi wa mich-
ezo, ningempa [Mohamed Salah], mwaka 
mmoja ili ajithibitishe. Je, una thamani ya 
miaka mingine (mitatu)? Anahitaji kutoa 
namba sawa, hasa kwa mshahara anaolip-
wa. Nadhani ni muhimu sana kwa Salah, na 
pia kwa Liverpool, kutafuta njia ya kufani-
kiwa pamoja ili kujitahidi kubakia Liverpool 
kwa muda mrefu,” nyota wa zamani wa 
Uholanzi, Nigel de Jong.

Nukuu“
LONDON, England 

K
OMBE la Dunia la FIFA la 2022 
liko karibu kabisa. Tume-
bakiza miezi miwili kabla 
ya mchezo wa ufunguzi wa 

mashindano hayo makubwa zaidi ya-
nayofanyika kila baada ya miaka minne 
kuanza. Kombe la Dunia bila shaka ni 
tukio kubwa zaidi la soka duniani na ni 
ndoto ya kila mchezaji kuwakilisha taifa 
lake.

Ni timu bora pekee duniani ambazo 
zimefuzu kwa Kombe la Dunia. Tut-
azikosa timu bora kama Italia, Colom-
bia, Sweden, Chile na Nigeria, ukizitaja 
kwa uchache ambazo zimeshindwa 
kufuzu.

Baadhi ya nyota wakubwa wa soka 
kama Erling Haaland, Mohamed Salah, 
Marco Verratti na David Alaba, ni mion-
goni ambao hawatashiriki Kombe la 
Dunia la 2022 baada ya timu zao za taifa 
kushindwa kufuzu.

Kombe la Dunia la 2022, ambalo lita-
fanyika nchini Qatar, pia huenda likawa 
mara ya mwisho kuwaona baadhi ya 
wachezaji wakubwa wanaotawala soka 
la kisasa duniani. 

Hapa tunawaangalia wanasoka 
nyota 10 ambao michuano hii inaweza 
kuwa ya mwisho kwao kuzichezea nchi 
zao, haya sasa...

#10. Edinson Cavani (Uruguay)
Edinson Cavani ni mmoja wa 

washambuliaji bora wa kizazi chake. 
Mchezaji huyu wa kimataifa wa Uru-
guay, amefunga mabao 56 na kutoa 
pasi za mabao 17 katika mechi 129 al-
izocheza hadi sasa katika timu yake ya 

taifa. Cavani anafahamika kwa uwezo 
wake wa kumalizia na kuongoza vizuri, 
pia anasifika kwa ukakamavu wake na 
ari yake ya kuipigania nchi yake.

Ana umri wa miaka 35 sasa na Kombe 
la Dunia la FIFA la 2022 huenda likawa 
la mwisho kwake. Cavani, ambaye al-
iondoka Manchester United baada ya 
mkataba wake kumalizika mapema 
msimu huu wa majira ya joto, kwa sasa 
ni mchezaji huru.

#9. Luis Suarez (Uruguay)
Mshambuliaji patina wa Cavani, Luis 

Suarez pia ni mchezaji bora wa kisasa. 
Suarez pia ana umri wa miaka 35 na 
kwa sasa anaitumikia klabu ya Nacional 
ya nchini Uruguay. Yeye ni mmoja wa 
washambuliaji wazuri zaidi wa zama za 
kisasa na amewatia hofu mabeki wengi 
wa Ulaya akiwa katika ubora wake. 

Suarez amepita miaka yake ya kilele 
sasa na kiwango chake kimeshuka ka-
tika misimu ya hivi karibuni. Kwa hiyo, 
Kombe la Dunia la FIFA la 2022 huenda 
likawa la mwisho kwa El Pistolero huyo.

#8. Angel Di Maria (Argentina)
Angel Di Maria amekuwa mmoja wa 

wachezaji muhimu zaidi wa Argentina 
katika muongo mmoja uliopita. Kutoku-
wapo kwake kutokana na jeraha kuna-
tajwa na wengi kama sababu kuu iliyoi-
fanya Argentina kushindwa kuifunga 
Ujerumani katika fainali ya Kombe la 
Dunia la FIFA la 2014.

Di Maria alifunga bao la ushindi la La 
Albiceleste hao katika fainali ya 2021 ya 
Copa America. Mchezaji huyo mwenye 
umri wa miaka 34, alijiunga na Juventus 
kama mchezaji huru mapema msimu 

huu wa majira ya joto na 
ingawa hayuko kwenye 
kilele cha uwezo wake, 
bado ni mwanasoka mzuri 
sana.

Lakini hakuna uweze-
kano wa kuwapo kwenye 
michuano ya Kombe la Dunia 
mwaka 2026.

#7. Marco Reus (Ujerum-
ani)

Marco Reus bila shaka ni 
mmoja wa washambuliaji 
bora wa kizazi chake. Kwa ba-
hati mbaya, ushiriki wake katika 
timu ya Taifa ya Ujerumani ume-
kuwa mdogo kutokana na majeraha. 
Ameichezea mara 48 pekee katika mai-
sha yake ya soka, akifunga mabao 15 na 
kutoa pasi 14 za mabao.

Reus amecheza mechi tatu pekee 
kwenye Kombe la Dunia na atakuwa 
na matumaini ya kushiriki kwa kiasi 
kikubwa wakati huu. Hii inaweza kuwa 
nafasi ya mwisho ya mchezaji huyo 
mwenye umri wa miaka 33, kucheza 
katika mashindano hayo.

#6. Thiago Silva (Brazil)
Brazil haina upungufu wa walinzi wa 

kiwango cha kimataifa kuelekea Kombe 
la Dunia la FIFA 2022. Beki huyo wa kati 
wa Chelsea mwenye umri wa miaka 
37, atakuwa mtu wao mkuu katika 
safu ya tatu ya ulinzi. Mkongwe 
wa mchezo huo, Silva bado 
ni ‘mnyama’ kabisa nyuma 
ingawa anakaribia miaka 
40. Huenda hili likawa 
Kombe la Dunia la 

Nyota 10 wataKaocheza 
Kombe la DuNia 2022 
la mwisho Kwao

mwisho la Silva na Brazil.

#5. Thomas Muller (Ujerumani)
Thomas Muller ni nyota kwa 

kikosi cha Ujerumani. ‘Mfalme wa 
asisti’ wa Ulaya ni mmoja wa wanaso-

ka wenye kipaaji cha kiufundi na ak-
ili kwenye sayari hii. Fowadi huyo wa 

Bayern Munich anaendelea kufanya 
kazi kwa kiwango cha juu licha ya kuwa 
amebakisha wiki chache tu afikishe 
umri wa miaka 33.

Katika mechi 16 za Kombe la Dunia 
kwa Ujerumani, Muller amefunga ma-
bao 10 na kutoa asisti sita. Namba hizi 
ni ushahidi wa jinsi mshambuliaji huyo 
mkongwe alivyo muhimu kwa timu ya 

Taifa ya Ujerumani.

#4. Karim Benzema (Ufaransa)
Karim Benzema alirudishwa katika timu 

ya Taifa ya Ufaransa mwaka 2021 baada ya 
kukosekana kwa miaka sita. Mfaransa huyo 
amekuwa katika kiwango cha hali ya juu 
katika klabu ya Real Madrid hivi karibuni 
na mambo makubwa yanatarajiwa kutoka 
kwake kwenye Kombe la Dunia la FIFA la 
2022.

Hata hivyo, Benzema ana umri wa miaka 
34 sasa na huenda hii ikawa mara yake ya 
mwisho kucheza Kombe la Dunia. Ni mmoja 

wa washambuliaji walio katika kiwango 
bora zaidi duniani na anaweza kuwa 
nyota muhimu zaidi kwa mafanikio ya 
Ufaransa.

#3. Luka Modric (Croatia)
Luka Modric alishinda Mpira wa Dha-
habu, tuzo kwa mchezaji bora wa 

mashindano, katika Kombe la 

Dunia la FIFA la 2018. Aliiongoza Croatia kut-
inga fainali miaka minne iliyopita, ambapo 
hatimaye walipoteza kwa Ufaransa. Modric 
atakuwa na umri wa miaka 37 wakati Kombe 
la Dunia la FIFA 2022 linaanza.

Hata hivyo, amekuwa katika kiwango cha 
hali ya juu kule Real Madrid hivi karibuni na 
kwa mara nyingine atakuwa mchezaji mkuu 
wa Croatia.

#2. Lionel Messi (Argentina)
Lionel Messi ndiye mwanasoka bora zaidi 

wa wakati wote. Mshindi huyo wa tuzo ya Bal-
lon d’Or mara saba amekuwa katika daraja la 
aina yake katika maisha yake yote. Alitawa-
zwa ‘Mchezaji Bora wa Mashindano’ kwenye 
Copa America ya 2021 baada ya kuiongoza 
Argentina kutwaa taji hilo kwa mara ya kwan-
za tangu mwaka 1993.

Messi amefunga mabao 86 na kutoa asisti 
51 katika mechi 162 alizoichezea ‘La Albice-
leste’ katika maisha yake ya kimataifa. Kombe 
la Dunia ndilo taji pekee ambalo halipo kwe-
nye kabati lake la mataji. Michuano hii itaku-
wa ya mwisho kwake, kwa sababu hivi sasa 
ana umri wa miaka 35.

#1. Cristiano Ronaldo (Ureno)
Cristiano Ronaldo ndiye mfungaji bora wa 

muda wote katika soka la kimataifa la wa-
naume. Amefunga mabao 117 na kutoa asisti 
42 katika mechi 189 alizoichezea timu ya Taifa 
ya Ureno. Ronaldo ni mmoja wa wanasoka 
bora wa wakati wote.

Watu watammisi sana atakapoamua ku-
tundika daluga zake. Ronaldo sasa ana umri 
wa miaka 37 na hakuna uwezekano wa ku-
wapo kwenye Kombe la Dunia la FIFA 2026.



KIPIGO cha mabao 9-0 Liverpool ilichokitoa kwa 
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(Februari 2, 2021), Southampton 0-9 Leicester City 
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Na Adam Fungamwango

L
IGI Kuu Tanzania Bara im-
efikia kwenye raundi ya pili 
huku jumla ya mabao 40 
yakiwa yamefungwa, kila 

raundi ikiwa na mabao 20. Mabao 
hayo yamevunja rekodi ya msimu 
uliopita ambapo yalifungwa 22 
kwenye raundi mbili za mwanzo.

Kwenye raundi ya kwanza msimu 
uliopita yalipachikwa mabao 10 na 
raundi ya pili yakafungwa 12.

Kati ya mabao hayo 40, matano 
yamefungwa na mabeki. Pamoja na 
kwamba timu zimesajili mastraika 
ambao wana kazi ya kupachika 
mabao, lakini kwa raundi mbili tu, 
mabeki nao ambao kazi yao kubwa 
ni kuzuia wameonekana kuja juu 
kwenye ufungaji.

Makala haya, yanakuchambu-
lia mabao matano ambayo yame-
fungwa na mabeki kwenye Ligi Kuu 
mpaka sasa.

#1. Vidastus Mwihambi (Mtib-
wa vs Namungo)

Anacheza kama beki wa kati 
kwenye kikosi cha Mtibwa Sugar. 
Aliweka rekodi ya kuwa beki wa 
kwanza kufunga bao kwenye Ligi 
Kuu Tanzania Bara msimu huu ka-
tika mechi ya ufunguzi wa ligi dhi-
di ya Namungo. Ilichezwa kwenye 
Uwanja wa Benjamin Mkapa Agosti 
15, mwaka huu na timu hizo kutoka 
sare ya mabao 2-2.

Mwihambi anayecheza namba 
tano, alilifunga bao hilo kwa kich-
wa dakika ya 54, baada ya kuun-
ganisha mpira wa faulo kutoka 
kwa Ismail Aidan likiwa ni bao la 
kusawazisha baada ya kufungwa la 
kwanza.

#2. Nickson Kibabage (Mtibwa 
vs Namungo)

Ilikuwa ni kama kopi tu ya bao 
la kwanza lililofungwa na Mtibwa 
Sugar kwenye mechi dhidi ya Na-
mungo.

Siku hiyo hiyo, Agosti 15, mwaka 
huu kwenye mechi dhidi ya Na-
mungo, bao la pili la Mtibwa lilifa-
nana sana na la kwanza. Tofauti 
ilikuwa ndogo sana.

Ilikuwa ni faulo kwenye lango lile 

Mabeki wa 5 waliotupia 
Mabao ligi kuu 2022/23
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Bakari Mwamnyeto

Ettiene Ndayiragije, raia wa Burundi, mmoja wa makocha 11 walioonyeshwa 
mlango wa kutokea na timu zao kwenye Ligi Kuu Tanzania Bara msimu wa 
2021/22.

lile la upande wa kusini ikipigwa na yule 
yule Ismail. Safari hii aliamua kunyoo-
sha, akapiga shuti moja kati lililotemwa 
na kipa Jonathan Nahimana, beki namba 
tatu Nickson Kibabage aliyeingia kipindi 
cha pili, naye alikwenda mbele kuanga-
lia kama anaweza kupata kitu. Baada ya 
kipa kuutema, aliuwahi haraka na kuuk-
wamisha wavuni dakika ya 79, likiwa ni 
la pili, kabla ya Namungo kusawazisha 
baadaye.

#3. Bakari Mwamnyeto (Yanga vs 
Polisi Tanzania)

Nahodha wa Yanga, Bakari Mwam-
nyeto yumo kwenye orodha ya mabeki 
waliofunga mabao kwenye Ligi Kuu Tan-
zania Bara mpaka sasa.

Alilifunga Agosti 16, mwaka huu kwe-
nye Uwanja Sheikh Amri Abeid jijini 
Arusha, timu yake ikishinda mabao 2-1, 
ikiwa ni mechi ya kwanza. Lilikuwa ni 
bao muhimu kwenye mechi hiyo, kwani 
wakati huo timu hizo zilikuwa sare ya 
bao 1-1.

Dakika tano kabla ya mechi kumal-
izika, kona iliyopigwa na Bernard Mor-
rison, ilimkuta beki huyo namba tano 
akiwa kwenye nafasi nzuri, akiwa hajak-
abwa na mtu yeyote, huku mabeki wa 
Polisi Tanzania wakiwa wamejirundika 
na kujikaba wenyewe, akaukwamisha 
mpira wavuni, akiandika bao la pili na la 
ushindi, Yanga ikishinda 2-1.

#4. Samson Madeleke (Mbeya City 
vs Dodoma Jiji)

Madeleke, akicheza namba nne kwe-
nye kikosi cha Mbeya City, Agosti 17, 
mwaka huu alifunga bao kwa kichwa, 
akiunganisha mpira wa kona na kui-
sawazishia timu yake wakati huo ikiwa 
imeshachapwa bao moja.

Bao hilo la dakika ya 26 lilionekana 
kuwarudisha mchezoni na kupata ma-
bao mengine yaliyofungwa na Sixtus 
Sabilo na Elius Ambokile na kuifanya 
Mbeya City kuibuka na ushindi wa 3-1 
ikiwa ugenini, Uwanja wa Liti mkoani 
Singida.

#5. Chilo Mkama (Polisi Tanzania 
vs KMC)

Mkama ni beki wa kati wa Polisi Tan-
zania ambaye naye yumo kwenye orod-
ha ya mabeki waliofunga mpaka sasa.

Beki huyu wa zamani wa Geita Gold, 
aliufuma mpira wa kona uliokuwa un-
azagaazagaa langoni mwa KMC, akau-
jaza wavuni, mechi ikichezwa Agosti 21, 
mwaka huu kwenye Uwanja wa Sheikh 
Amri Abeid jijini Arusha.

Kwenye mechi hiyo, timu hizo zilitoka 
sare ya mabao 2-2, na hilo lilikuwa ni bao 
la pili, kabla ya KMC kusawazisha kwa 
mkwaju wa penalti na Matheo Antony, 
nyota wa zamani wa Yanga, aliyefunga 
mabao yote mawili kwenye mchezo huo.
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Taasisi za 
dini zaombwa 
kupambana na 
udumavu
Na Augusta Njoji, DODOMA

MKUU wa Mkoa wa Dodoma, Rosemary Sen-
yamule, amezitaka taasisi za kidini kushiriki-
ana na serikali kupambana na tatizo la lishe 
na udumavu kwa kuwapa wananchi 
teknolojia bora za kilimo kulingana na hali 
ya hewa ya Dodoma.

Akizungumza aliposhiriki ibada ya Jumuiya 
ya Kikristo Tanzania (CCT), Senyamule, alisema 
kumekuwa na fikra potofu kuwa Mkoa wa Do-
doma una kame na baadhi wa watu kushindwa 
kujishughulisha na kilimo.

“Mkoa wa Dodoma hali ya udumavu ni 
asilimia 34 hii namba ni kubwa sana lazima 
tushirikiane kuhakikisha tunawawezesha wa-
nanchi teknolojia rahisi nakumbuka Nanenane 
mlionyesha umwagiliaji wa matone ya madu-
mu elimu ile mkiipeleka vizuri kwa wananchi 
wataweza kulima mboga hatimaye kuondoka-
na na udumavu,” alisema.

Alisema endapo wananchi watapata elimu 
ya kilimo hicho itasaidia kupunguza tatizo la 
lishe kwa jamii na kutakuwa na chakula cha 
kutosha.

Aliwataka CCT kushirikiana na serikali kwa 
kuwa kuna mambo mengi ya kushirikiana 
katika kupeleka maendeleo kwa wananchi ili 
kuondoa umaskini miongoni mwa jamii.

“Mimi ninapoiangalia CCT siiangalii kama 
taasisi ya dini bali ni taasisi ambayo ina mchan-
go mkubwa kwa jamii katika kupeleka maende-
leo kwa jamii ya Watanzania na ninawafahamu 
mmefanya mambo makubwa katika kuisaidia 
serikali kutoa huduma kwa jamii,” alisema.

Alisema serikali ina mpango wa kuanzisha 
kilimo cha umwagiliaji kwa Mkoa wa Dodoma 
na kwa Wilaya ya Chamwino kuna heka 8,000 
na Bahi ni 2,700.

“Tunaanzisha kilimo cha pamoja (block 
farming) na kitaenda sambamba na ujenzi wa 
mabwawa makubwa na maghala ya kuhifadhia 
chakula.”

“Dodoma tuna bahati kubwa sana kiwanda 
kikubwa cha mbolea kinajengwa na serikali 
imetoa ruzuku kwahiyo upatikanaji wa mbolea 
itakuwa rahisi sana kwa wananchi wa Dodo-
ma,” alisema.

Alihimiza taasisi hizo kushirikiana na serikali 
katika utunzaji wa mazingira kwa kupanda miti 
ili kukabiliana na mabadiliko ya tabianchi.

“Hivi karibuni tutaanzisha kampeni maalu-
mu ya utunzaji wa mazingira na upandaji miti 
tunaona serikali inafanya kazi kubwa katika 
ujenzi wa makao makuu ya nchi sisi jamii kazi 
yetu ni kutunza mazingira na upandaji miti,” 
alisema.

Kwa upande wake, Katibu Mkuu CCT, 
Mchungaji Moses Matonya, alisema wameona 
ni vyema wakaandaa ibada maalumu ya kum-
karibisha Mkuu wa Mkoa wa Dodoma na kum-
welezea kazi kubwa wanayoifanya katika jamii.

Mama/babalishe wakumbushwa kupima afya
Na Peter Mkwavila, DODOMA

OFISA Afya wa Jiji la Dodoma, Dk. 
Abdallah Mhia, amewataka mama 
na baba lishe kufuata sheria zina-
zotolewa na Halmashauri ya Jiji hilo 
ikiwamo kupima afya zao mara kwa 
mara na kuvaa sare wanapokuwa 
kazini.

Mhia aliyasema hayo jana alipoku-
wa akizungumza na waandishi wa 

habari kwenye operesheni ya ukagu-
zi wa usafi katika masoko ya jiji hilo.

Alisema badala ya kusubiri kubu-
ruzwa mahakamani na kutozwa 
faini, wahakikishe wanapima afya 
zao na kuvaa sare huku maeneo yao 
yakiwa safi ili kuepukana na ma-
gonjwa.

“Ninawaagiza kila siku mama na 
babalishe, wachoma chips na mishi-
kaki na wauza nyama mabuchani 

kufuata maagizo wanayotakiwa ku-
fanya kama vile kupima afya, usafi 
na kuvaa sare wanapokuwa kazini,” 
alisema.

Naye Gwantwa Mbwile, Ofisa Afya 
Mazingira, Kata ya Viwandani jijini 
hapo, alisema elimu bado inahitajika 
kwa wajasiriamali ili kujisimamia 
wenyewe na kuepukana na faini 
wanazotozwa kwa mujibu wa sheria 
ndogo za jiji.

Alisema elimu hiyo ikitolewa mara 
kwa mara kwa upande wao wataku-
wa kwenye mazingira mazuri kiafya 
kwa kupima afya na kuvaa sare kwe-
nye maeneo yao wanayofanyia kazi 
kuwa safi. “Sisi maofisa afya wa Jiji 
la Dodoma tunahakikisha tunatoa 
elimu kwa mama na babalishe ku-
fuata sheria zote kama vile kuchem-
sha maji yao ya kunawa, kuvaa sare 
na kupima afya, kwa ajili ya kuwak-

wepesha wasilipe faini ya Sh. 50,000 
hadi Sh. 300,000 au kuburuzwa ma-
hakamani,” alisema. Alisisitiza wa-
fanyabiashara wa soko la Sabasaba 
wanafanya usafi kila siku badala ya 
kusubiri Jumamosi.

Alisema usafi huo uwe endelevu 
kwa kila mfanyabiashara ili kuweka 
mazingira yao safi badala ya kusub-
iri kusimamiwa na wakati mwingine 
kutozwa faini.

TBS yateketeza bidhaa 
zilizopita muda za mil. 100/-
Na Mwandishi Wetu, 
DODOMA

S
HIRIKA la Viwango Tan-
zania (TBS), Kanda ya 
Kati limeteketeza bid-
haa za aina mbalimbali 

zikiwamo za vyakula na vipo-
dozi vyenye thamani ya zaidi ya 
Sh. milioni 100 baada ya kukuta 
vikiuzwa huku vikiwa vimeisha 
muda wa matumizi.

Vipodozi vilivyoteketezwa ni 
vilivyopigwa marufuku kwenye 
soko la Tanzania kutokana na 
kuwa na viambata vya sumu 
ambavyo vina madhara ya ki-

afya kwa mtumiaji.
Akizungumza na waandishi 

wa habari mwishoni mwa wiki 
mkoani Dodoma, Mkaguzi wa 
TBS,       Domisiano Rutalala, 
alisema bidhaa hizo ziliteket-
ezwa kwenye    dampo la Chi-
daya na zilikamatwa katika 
halmashauri zote za mikoa ya 
Singida, Dodoma na Tabora, 
kipindi cha kuanzia Novemba, 
mwaka jana hadi Agosti, mwaka 
huu.

“Kwa bidhaa za vipodozi vy-
enye viambata sumu husababi-
sha magonjwa muda mrefu, iki-
wamo kuathiri ngozi, mfumo wa 

uzazi, ukuaji wa mtoto aliyeko 
tumboni na magonjwa ya sara-
tani,” alisema.

Alifafanua kuwa kaguzi am-
bazo zinafanywa na TBS ni 
endelevu katika mikoa yote ya                  
Tanzania    na kutoa wito wa 
wanunuzi     kuhakiki       bidhaa 
wanazonunua ili kujiridhisha        
kama zinakidhi matakwa ya 
matumizi kwa kuangalia muda 
wa mwisho wa matumizi na 
kuepuka kununua vipodozi vy-
enye viambata sumu.

Aliwataka wafanyabiashara 
wote wa vipodozi kutembelea 
tovuti ya TBS ambako watapata 

taarifa za vipodozi ambavyo 
havitakiwi kwenye soko la Tan-
zania.

“Hizi bidhaa tunazoteket-
eza unakuta walizinunua kwa 
gharama     kubwa sana na kwa 
mujibu wa taratibu na sheria za 
TBS zipo faini ambazo wanato-
zwa kwa kukutwa na hizo bid-
haa ambazo zimezuiwa kuuzwa 
kwenye soko,” alisema.

Alitoa wito kwa wafanya-
biashara kuepuka tabia ya 
kuhariri tarehe ya mwisho ya 
matumizi au kubadilisha tarehe 
iliyowekwa ili kuepuka kupata 
hasara.

Mkurugenzi wa Taasisi isiyo ya kiserikali ya Kaya Foundation, Annapili Ngome, akichangia mada katika semina ya kuongeza ushiriki wa 
wanawake, nafasi za maamuzi, jijini Dar es Salaam mwishoni mwa wiki. Semina hiyo iliandaliwa na Kituo cha Sauti ya Jamii Kipunguni. 
PICHA: SABATO KASIKA
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Afariki dunia 
kwa moto akiwa 
amelala nyumbani
Na Nebart Msokwa, MBEYA

MKAZI wa Soweto, Esther Lyanda 
(60), amefariki dunia akiwa amelala 
nyumbani kwake huku chanzo kikid-
aiwa kuwa ni moto.

Ofisa Mtendaji wa Kata ya Ruanda, 
Faraja Wila, alisema kuwa tukio hilo 
lilitokea usiku wa kuamkia juzi baada 
ya majirani kushtuka na kuukabili 
moto huo ambao hata hivyo wali-
chelewa na kumkuta Esther akiwa 
ameshafariki.

Alisema Esther alikuwa anaishi 
peke yake kwenye nyumba hiyo na 
haikuwa rahisi kupata msaada wa 
haraka baada ya moto huo kuwaka 
hadi majirani waliposhtuka.

“Inavyoonyesha ni kwamba mare-
hemu aliingia chumbani kwake kulala 
na aliweka moto kwenye kigae, sasa 
kuna uwezekano kwamba ndicho 
kilikuwa chanzo cha moto huo, moto 
umezimwa na kuokoa baadhi ya vitu, 
lakini imeshindikana kuokoa maisha 
ya mama huyu,” alisema Faraja.

Ndugu wa marehemu walisema 
ndugu yao alikuwa anasumbuliwa na 
matatizo ya akili ambayo yalikuwa 
sio makubwa na wanaamini ajali hiyo 
ilitokea kwa bahati mbaya.

Mmoja wa ndugu hao, Bonface Mo-
ses shangazi wa marehemu, alisema 
mama huyo alikuwa anajitafutia 
kipato kwa kuokota chupa za plastiki 
na kuziuza na walikuwa wanaishi 
naye vizuri licha ya matatizo yake 
madogo ya akili.

Alisema asubuhi wakati anaenda 
kazini alipita katika eneo hilo na 
hakubaini chochote mpaka alipopigi-
wa simu akiwa kazini kwake kwamba 
shangazi yake ameungua.

“Sikuona moto na wala sikuona 
hata dalili ya moshi, nilipopigiwa 
simu nakuja nikakuta tayari majirani 
wamezima moto, lakini shangazi 
alikuwa tayari ameshafariki,” alisema 
Bonface.

Baadhi ya majirani walisema wali-
baini kwamba kuna moto wakati se-
hemu kubwa ya vyombo vimeungua 
na bibi huyo tayari ameshafariki na 
kutoa taarifa kwa viongozi wa serikali 
kabla ya mwili kuchukuliwa na polisi.

Zaidi ya wanafunzi 900 washindwa kufanya ‘Mock’

Kiwanda chapewa mwezi mmoja kuboresha mazingira
Na Nebart Msokwa, MBEYA

N
AIBU Waziri wa Nchi, 
Ofisi ya Waziri Mkuu, 
Kazi, Vijana, Ajira na 
Watu wenye ulema-

vu, Patrobas Katambi, ametoa 
mwezi mmoja kwa uongozi wa 
Kiwanda cha Saruji cha Mbeya 
Cement kuboresha mazingira ya 
kazi kwa wafanyakazi ili kupun-
guza madhara ya kiafya.

Katambi alitoa agizo hilo 
mwishoni mwa wiki alipofanya 
ziara ya kushtukiza kwenye ki-
wanda hicho kwa lengo la ku-
kagua utekelezaji wa Sheria ya 
Afya na Usalama mahali pa kazi 
pamoja na mikataba ya kazi na 
utekelezaji wake.

Katambi aliongozana na 
maofisa mbalimbali wa serikali 
wakiwamo kutoka Mfuko wa 
Fidia kwa wafanyakazi (WCF), 
maofisa kutoka kwenye mifuko 
ya hifadhi ya jamii, maofisa wa 
Wakala wa Usalama na Afya Ma-
hali pa Kazi (OSHA).

Akiwa kwenye kiwanda hicho, 
Katambi alibaini kuwa afya za 
baadhi ya wafanyakazi hasa wa 
kwenye uzalishaji ziko hatarini 
kutokana na kukosa vifaa vya 
uhakika vya kujikinga na vumbi 
linalotimka wakati wa uzalishaji.

Alisema hali hiyo ni hatari na 
inazalisha wagonjwa na wenye 
ulemavu na kuagiza maeneo 
hayo yarekebishwe ndani ya 
mwezi mmoja.

Aliagiza viongozi wa kiwanda 
hicho kutafuta mitambo ya kisa-
sa zaidi ambayo wakati wa uzal-
ishaji haizalishi vumbi jingi ili 
kupunguza zaidi madhara kwa 
wafanyakazi.

“Wakati mkiendelea kutafuta 
teknolojia za kisasa zaidi hebu 
jaribuni kuwalinda hawa wafan-
yakazi, wapatieni hata barakoa 
ili kupunguza madhara ya vum-
bi hili, mnatuzalishia walemavu 
na wagonjwa jambo ambalo sio 
kusudio letu,” alisema Katambi.

Vilevile, aliutaka uongozi wa 
kiwanda hicho kutolipa kampu-

ni zinazofanya nazo kazi kama 
hazitekelezi sheria za nchi na 
kushauri kwenye mikataba yao 
waweke kipengele kinachosisiti-
za utekelezaji wa sheria hizo.

Aliagiza maofisa wa OSHA 
kushirikiana na uongozi wa ki-
wanda hicho pamoja na vyama 
vya wafanyakazi wa kiwanda 
kuboresha mazingira ya utend-
aji kazi. Mwakilishi wa WCF, 
Mkoa wa Mbeya, Ayoub Bende-
ra, alisema wamekuwa wakipata 
malalamiko mengi ya magonjwa 
kutoka kwa wafanyakazi wa ki-
wanda hicho kutokana na maz-
ingira ya kazi.

Alisema wafanyakazi wana-
fanya kazi kwa muda mfupi na 
kuanza kuugua hali ambayo 
inaufanya mfuko huo kutumia 
fedha nyingi kuwalipa fidia.

“Tumekuwa tukipokea kesi 
nyingi sana za wafanyakazi kuu-
gua wawapo kazini kwenye kiki 
kiwanda na tunalazimika ku-
walipa fidia, kwahiyo tunaomba 
waboreshe mazingira ya kazi,” 

alisema Bendera.
Kwa upande wake Kaimu Me-

neja wa OSHA Kanda ya Nyanda 
za Juu Kusini, Uswege Faston, 
alisema mpaka sasa hawajatoa 
cheti cha usalama na afya ma-
hali pa kazi kwa kiwanda hicho 
kutokana na kutotimiza baadhi 
ya masharti. Alisema kuna baa-
dhi ya maeneo ni kiwanda che-
nyewe hakijatimiza masharti na 
kuna baadhi ni makosa ya kam-
puni ambazo kiwanda hicho 
kimeingia nayo mikataba.

Mkurugenzi Mtendaji wa Ki-
wanda hicho, Khaled Ghareib, 
alisema wamekuwa wakijitahidi 
kufanya kazi kwa kuzingatia ma-
takwa ya sheria za nchi, lakini 
kwa sehemu kubwa wanakwa-
mishwa na kampuni wanazo-
fanya nazo kazi.

Alisema watahakikisha wa-
natekeleza agizo la Naibu wa-
ziri ili kuendana na matakwa 
ya sheria za nchi pamoja na za 
kimataifa   ili kuimarisha uzal-
ishaji.

Na Nebart Msokwa, MBEYA

WANAFUNZI 951 wa Kidato cha 
Nne katika Mkoa wa Mbeya, hawak-
ufanya Mtihani wa Utimilifu (Mock) 
ulioshirikisha mikoa yote ya Kanda 
ya Nyanda za Juu Kusini kutokana 
na sababu mbalimbali ikiwamo 
utoro na magonjwa. Ofisa Taaluma 
wa Mkoa wa Mbeya, Ally Masoud, 
alitoa taarifa hiyo mwishoni mwa 
wiki wakati wa kikao cha wadau 
wa elimu kilichokuwa na lengo la 
kufanya tathmini ya elimu katika 
mkoa huo na kutangaza matokeo 
ya mtihani wa utimilifu.

Kikao hicho kiliwashirikisha 
wakuu wa shule, waratibu elimu 
kata, maofisa elimu wa halmashau-

ri, wakurugenzi wa halmashauri, 
maofisa kutoka Chama cha Walimu 
nchini (CWT) na maofisa kutoka 
Ofisi ya Mdhibiti Ubora wa shule 
Kanda ya Nyanda za Juu Kusini. 

Kati ya wanafunzi hao ambao ha-
wakufanya mtihani huo uliofanyika 
mwezi Julai mwaka huu, wavulana 
walikuwa 504 na wasichana 447 na 
asilimia kubwa hawakufanya mti-
hani kwa sababu ya utoro.

Ambao hawakufanya mtihani 
huo kwa sababu ya utoro walikuwa 
864, ugonjwa wanafunzi 50, vifo 
wawili na sababu nyingine 12, wasi-
chana 23 hawakufanya mtihani kwa 
sababu ya kupata mimba.

Alisema wanafunzi waliokuwa 
wamesajiliwa kufanya mtihani huo 

walikuwa 26,726 na waliofanya 
walikuwa 25,775 ambao ni sawa na 
asilimia 96.44.  

“Lengo letu ni kuhakikisha wa-
nafunzi wote wanaokuwa wame-
sajiliwa kufanya mtihani wanafanya 
mtihani na       wanafaulu vizuri, 
hawa wanafunzi ambao hawaku-
fanya mtihani      wana sababu 
mbalimbali na     idadi inatofautiana 
kulingana na halmashauri,” alisema 
Masoud.

Alisema lengo la mkoa huo ni 
kufikia       ufaulu wa asilimia 100 
kutoka 89 ya     mwaka jana na ku-
pandisha ufaulu kufikia wa GPA ya 
3.4 kutoka GPA ya 3.6 ya mwaka uli-
opita.

Ofisa Elimu wa Mkoa wa Mbeya, 

Mwalimu Ernest Hinju, aliagiza 
wakuu wa shule kwa kushirikiana 
na wadau wengine zikiwamo bodi 
za shule kuhakikisha wanafunzi 
wote ambao hawakufanya mtihani 
kwa sababu ya utoro wanafuatiliwa 
ili warejee shuleni. 

Aliwataka kuhakikisha wanahud-
huria shuleni siku zote zilizobaki 
kabla ya kufanya mtihani wa taifa 
ili kuepuka kuwa miongoni mwa 
watakaosababisha ufaulu kuwa 
chini ikilinganishwa na malengo ya 
mkoa.

Kwa sasa zimebaki siku zaidi ya 
80 ambazo wanafunzi hao wata-
takiwa kukaa darasani na kusoma 
na wenzao ili kuepuka kushindwa 
kufanya mtihani wa mwisho.

“Hawa wote ambao hawakufanya 
mtihani ndiyo wanaoweza waka-
tutengenezea daraja la sifuri na 
daraja la nne, sasa kwa siku zilizoba-
kia kabla ya mtihani wa mwisho ni 
lazima tuwafuatilie na kuhakikisha 
wanahudhuria masomo,” alisema 
Mwalimu Hinju. 

Mkuu wa Mkoa wa Mbeya, Juma 
Homera, aliwataka walimu ku-
fundisha kwa kuzingatia miongozo 
na mitaala ili kuhakikisha lengo la 
serikali la kuzalisha wataalamu lin-
afikiwa.

Homera aliwataka walimu 
kubadili mfumo wa adhabu kwa 
wanafunzi wanaofanya kazi kwa 
kuwapatia mitihani maalumu bada-
la ya kuwapa adhabu ya viboko.

.

Naibu Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Vijana, Ajira na Watu wenye ulemavu, Patrobas Katambi (kulia), akitoa maagizo kwa 
viongozi wa Kiwanda cha Saruji cha Mbeya (Mbeya Cement) mwishoni mwa wiki alipofanya ziara ya kushtukiza ambapo aliwataka 
kuboresha mazingira ya kazi kwa wafanyakazi ili kuepuka madhara ya kiafya. PICHA: NEBART MSOKWA
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SMZ, SJMT 
zaja na mpango 
kudhibiti uvuvi 
bahari kuu
Na Mwandishi Wetu

SERIKALI ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali 
ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zimeweka 
mpango wa udhibiti wa uvuvi wa bahari kuu na 
usimamizi wa mambo ya uvuvi hasa viumbe wa 
baharini ambao wapo ukingoni kutoweka.

Waziri wa Uchumi wa Buluu na Uvuvi, Sulei-
man Masoud Makame, alisema hayo mjini hapo, 
katika kikao cha kamati ya uongozi cha wizara 
hiyo baada ya uwasilishaji wa mpango pendeke-
zwa wa usimamizi wa samaki jamii ya jodari.

Suleiman alisema mpango huu umekuja kwa 
lengo la kudhibiti ulaji wa kasa pamoja na kuon-
doa uvuvi holela wa viumbe wa baharini ambao 
wapo katika orodha maalumu ya usimamizi wa 
samaki aina ya papa, tuna na jodari kwa kupitia 
Mamlaka ya Kusimamia Uvuvi wa Bahari Kuu 
Tanzania (DSFA).

“Ikiwa watavuliwa samaki bila ya usimamizi 
maalumu ni viumbe ambao wanaweza kupotea 
na wasiwepo tena,” Suleiman alieleza.

Alisema kuwapo kwa mpango huo wa usi-
mamizi kutasaidia mipango ya uwekezaji kwa 
ajili ya kuwekeza kwa kiasi gani na mwonekano 
wa baadaye katika kutekeleza miradi na sheria 
ya kimataifa ambazo tayari zimefunga mikataba 
na Indian Ocean Rim Association (IOR) na Tuna 
Commission.

Aidha, alisema serikali zote mbili zinaendelea 
kushajihisha katika kuwavutia wawekezaji am-
bao watavutiwa kuwekeza uvuvi wa bahari kuu 
kwa kufuata masharti, sheria na kanuni pamoja 
na miongozo ya kimataifa.

“Samaki aina ya jodari wana tabia ya kuhama-
hama na kupelekea kusafiri kwenda nchi ny-
ingine baharini hivyo si jambo baya ambalo litat-
uwezesha uwekezaji katika kusimamia mpango 
huu na sheria,” alisema.

Ofisa Mkuu wa Uvuvi kutoka Mamlaka ya Kusi-
mamia Uvuvi wa Bahari Kuu Tanzania, Ranwel 
Mbukwah alisema mpango huo utaleta faida kub-
wa kwa taifa kutokana na utaratibu uliowekwa 
wa usimamizi wa rasilimali ya uvuvi wa jodari na 
jamii zake akiwamo samsuri, papa na nduaro na 
kukiwa na usimamizi wa pamoja utaufanya uvuvi 
kuwa endelevu.

Kwa upande wao wadau wa kamati ya uon-
gozi ya Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi, 
walisema mpango huo wanaendelea kuhusisha 
wataalamu mbalimbali wa wizara hio pamoja na 
Wizara ya Mifugo na Uvuvi ya Tanzania Bara kwa 
ajili ya kupokea maoni ili kupata kitendea kazi 
chenye mwongozo mzuri.

‘Marekebisho sheria zilizopitwa wakati muhimu’
Na Rahma Suleiman,      
ZANZIBAR

WAZIRI wa Maendeleo ya 
Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, 
Riziki Pembe, amesema kuna 
haja ya kufanyiwa marekebi-
sho ya sheria mbalimbali zilizo-
pitwa na wakati ikiwamo ya 
mtoto ya Zanzibar.

Aliyasema hayo jana wakati 
akifungua mafunzo ya kujadili 
Sheria ya Mtoto Zanzibar, ka-
nuni na pensheni jamii kwa 
kamati ya Ustawi wa Jamii ya 
Baraza la Wawakilishi iliyo-
fanyika Baraza la Wawakilishi 
Chukwani nje kidogo ya mji wa 
Zanzibar.

Alisema kufanyiwa mareke-
bisho kwa sheria hiyo ni 
muhimu hasa katika makosa 
ya udhalilishaji kwa watoto ku-
pata mwarobaini.

Alisema Serikali ya Zanzibar 
inahimiza kila wizara kuzipitia 
sheria zake zote kwa ajili ya 
kuzirekebisha na kupata ufani-

si zaidi.
“Tutoe michango ya kujenga 

sheria yetu ya mtoto na sheria 
zingine       ikiwamo ya pensheni 
kwa       sababu uzee    hauk-
wepeki nalo tuliwekee mus-
takabali mzuri        kwa sababu 
waswahili wanasema uchonge 
mwiko ili usiungue mkono,” 
alisema.

Waziri Pembe alisema ni 
imani yake kwamba michango 
ya wajumbe hao itakuwa na 
manufaa makubwa katika she-
ria hiyo na pensheni ya wazee 
ili kuleta ufanisi. 

Aliupongeza uongozi wa 
taasisi kuwalea watoto yatima 
na wanaoishi katika mazingira 
magumu (SOS) kwa ushiriki-
ano wanaotoa kwa wizara hiyo 
hasa katika suala la mtoto.

Naye Katibu Mkuu wa wizara 
hiyo, Maryam Juma Sadalla, 
alisema lengo la mkutano huo 
ni kujadili Sheria ya Mtoto, ka-
nuni pamoja na pensheni jamii 
ili kukusanya maoni na kuleta 

ufanisi katika utekelezaji wa 
majukumu yao ya kila siku.

Aliiomba kamati hiyo kutoa 
maoni ya kuboresha pensheni 
jamii ambayo inagusa moja 
kwa moja watu muhimu am-
bao walikuwa na mchango 
mkubwa katika nchi.

Kwa upande wake Mwe-
nyekiti wa Kamati ya Ustawi wa 
Jamii ya Baraza la Wawakilishi, 
Mohammed Ahmada Salum, 
alisema Sheria ya Mtoto namba 
6 ya mwaka 2011 ni ya muda 
mrefu na ina mambo mengi, 
kwa sasa katika kumlinda 
mtoto kuna sheria zimekuja 
ambazo zina utofauti na sheria 
hiyo ya mtoto.

Alisema sheria ya ushahidi 
na sheria ya mahakama ya ka-
dhi haiendani sambamba na 
sheria ya mtoto iliyopo hasa ka-
tika masuala ya malezi na usha-
hidi katika kesi za udhalilishaji 
kwa watoto.

Alisema bado hakuna muun-
do mzuri wa kuwafanya watoto 

kushirikishwa katika mashauri 
mengi yanayowahusu na up-
ungufu uliopo ukifanyiwa kazi 
kutakua na sheria nzuri inay-
oenda sambamba na mahitaji 
ya watoto.

Mwanasheria Jabu Mbarouk 
Haji, kutoka Idara ya Ustawi wa 
Jamii, alisema Sheria ya Mtoto 
ya Mwaka 2011 imeelezea 
mambo muhimu kwa mtoto 
ikiwa ni pamoja na maslahi 
bora, uamuzi wa maslahi ya 
mtoto, ushiriki wake na maoni 
yaliyotolewa, kutobaguliwa, 
haki ya kuwa na jina na utaifa, 
haki ya kuandikishwa kuzaliwa 
na haki zingine muhimu.

Akiwasilisha mada ya 
utekelezaji wa pensheni jamii, 
Mkuu wa Kitengo cha Pen-
sheni Jamii, Aisha Abass Seif, 
alisema jumla ya wazee 21,263 
Zanzibar wamelipwa pensheni 
kwa mara ya kwanza mpango 
ulipoanza mwaka 2016 na Un-
guja ni wazee 12,722 na Pemba 
8,541.

Makamu wa Pili aahidi ushirikiano sekta binafsi
Na Rahma Suleiman, ZANZIBAR

M
AKAMU wa Pili wa 
Rais, Hemed Suleiman 
Abdullah, amesema, 
serikali ya Zanzibar 

itaendelea kushirikiana na taasisi bi-
nafsi kuwaletea wananchi maende-
leo pamoja na kukuza uchumi wake.

Aliyasema hayo jana wakati wa 
ufunguzi wa kituo cha kukuza ujuzi 
kwenye sekta ya utalii (Zenj center 
of excellence for tourism- and hos-
pitality), huko Michamvi Mkoa wa 
Kusini Unguja.

Alisema uwapo wa kituo hicho 
utasaidia kukuza sekta ya utalii kwa 
wananchi wa maeneo hayo na mae-
neo jirani watakao fika kujifunza.

Alisema ni ishara ya taasisi bin-
afsi kuiunga mkono serikali kwenye 
sera ya uchumi wa buluu na sera 
hiyo inahitaji ushirikiano baina ya 
serikali kuu na sekta binafsi.

Hemed alisema kuwa taasisi hiyo 
itawasaidia wananchi wa Zanzibar 
kupata ajira za muda mrefu zitaka-
zowasaidia kufanya shughuli zao 
kupitia sekta ya kitalii na kusaidia 
kukuza uchumi kwa kupitia wageni 

wanaoingia na kutoka nchini.
Aidha, serikali itaendelea kuwa-

karibisha wawekezaji kuekeza Zan-
zibar hasa katika sekta ya utalii kwa 
maslahi ya Wazanzibari.

Aliwataka wanafunzi wa kituo hi-
cho kuutumia ujuzi na taaluma wa-
takaopatiwa ili kuendana na soko la 
utalii duniani.

Makamu alisema Zanzibar ni nchi 
pekee ulimwenguni iliyobarikiwa 
kuwa na vivutio vingi vya kihistoria, 
hali ya hewa nzuri fukwe za kuvu-
tia na kwamba ni vyema kuvitumia 
vitu hivyo ili kujiajiri na kuvitangaza 

kukuza soko.
Naye Waziri wa Elimu na Mafun-

zo ya Amali, Lela Muhammed 
Mussa, alisema kuwa serikali tayari 
imeshatoa kibali kwa kituo hicho 
kuanzisha masomo na kinaendana 
na sera ya serikali kuwainua vijana 
kimaendeleo.

Waziri Lela aliwataka wamiliki 
wa kituo hicho kuhakikisha hatua 
zilizobaki ili kufanya mitihani ya 
mafunzo amali (VTA) na kuwataka 
kuanzisha vituo kama hivyo katika 
kisiwa cha Pemba kwa lengo la ku-
wakomboa vijana kutoka kwenye 

utegemezi na kujiajiri wanapomali-
za masomo yao.

Kwa upande wake Mwenyekiti wa 
kituo hicho, Toufiq Turki, alisema 
malengo makuu ya kituo hicho ni 
kuiunga mkono serikali kuu kwa 
kuwapatia mafunzo ya amali vijana 
hasa katika sekta ya utalii ili kujiajiri.

Alisema kuwa idadi ya wanafunzi 
27 kutoka Unguja na Pemba ime-
shaanza kupatiwa mafunzo ya utalii 
na tayari hoteli mbalimbali nchini 
tayari zimeshajitokeza kutaka ku-
waajiri vijana hao watakapomaliza 
mafunzo yao.

Wajumbe wa Sekretarieti ya Chama cha ACT-Wazalendo wakipitia majina ya wagombea wa ubunge wa Bunge la Jumuiya ya Afrika 
Mashariki (EALA) Vuga visiwani Zanzibar juzi. PICHA: MPIGAPICHA WETU
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Na Mwandishi Maalum

KUNA wakati ili tuendelee tunahitaji uja-
siri wa kusimama lakini si kwa kutoa majibu 
mepesi, bali majibu ya maswali magumu 
yakiwa majawabu huru. Tutoe majibu huru 
yasiyokuwa na harufu ya kupandikizwa. 

Ni kwa bahati mbaya nchi yetu kitambo 
hatukujenga misingi ya ujasiriamali. Kwa 
mapinduzi makubwa yaliyotokea katika 
sekta ya mawasiliano, kwamba asilimia kub-
wa ya vijana wana vishikwambi mkononi, 
matarajio yangu halali vijana hawastahili 
kutumia mitandao ya kijamii kulalamika, 
bali waitumie kama fursa ya kujikwamua 
kiuchumi. 

Kufikia hili, tunahitaji vijana kujitambua. 
Kila kukicha kijana atafute fursa. Ni vyema 
tuangalie tunapokwenda kabla ya kutoa 
majibu mepesi. Lazima tufikirishe akili 
kwanza! Kabla vijana hawajatafuta kusifiwa, 
waangalie misingi waliojijengea kwa nia ya 
kuwa na familia imara zitakazo kuwa na 
urithi wa kudumu. Vijana wabadili lugha na 
mijadala yao vijiweni. Mazungumzo yawe 
ni mipango ya maisha ya kwa sasa na siku 
zijazo. 

Natoa hoja hii, kwa kuangalia mbali na 
kutanguliza maslahi mapana ya vijana wote 
wa Tanzania waliojiajiri kupitia sekta mbal-
imbali. Nawaheshimu na kuwapenda sana 
vijana, lakini kuna mahali tunakosea mno!

Hivi karibuni ndugu zetu Kenya wame-
fanya uchaguzi. Kipindi chote cha kampeni, 
vijana hawakuwa wakiuliza maswali ya seri-
kali itafutanyia nini, bali waliuliza serikali 
itajengaje fursa za wao kukua kiuchumi.

Ni bahati mbaya hapa kwetu kila siku 
kwenye mitandao ya kijamii na vijiweni, 
kila awaye ana gunia la lawama kwenda kwa 
serikali. Sioni tofauti kati ya vijana wa mwa-
ka 1980 na sisi 2022. Ukifuatilia kushindwa 
huku kwa vijana kutafuta majibu ya masu-
ala mazito yanayowakabili, jibu letu ni kuwa 
hatupo tayari kuwa rasmi, kujali kesho yetu. 

Nasikitika, kwamba vijana wetu wako 
tayari kulipia gharama za kupofusha akili 
zao, sijui wanaita “connections”, tena kwa 
gharama kubwa badala ya kusaka masoko 
ya mchicha, mayai, utengenezaji wa tofali, 
ujenzi, uuzaji wa mazao mtandao au kutafu-
ta uwakala na kazi nyingine nyingi zilizoza-
gaa mtandaoni.

Inawezekana, narudia, inawezekana 
kuwa vijana wetu hawana utaalamu wa ku-
tumia mtandao na hili linaweza kutumiwa 
kama sababu ya kutopata kazi za kufanya 
kupitia mtandaoni, lakini najiuliza nani ali-
wapa utaalam wa kutafuta “connections?” 
Walifundishwa na nani? Iweje wana utaal-
am huo, lakini hawana utaalam wa kutafuta 
kazi mtandaoni? Tuitumie vizuri mitandao 
itulinde.

Hii ni hatari mno, lakini imenifikirisha 
kuwa vijana wengi Watanzania hawaijui 
kesho yao na ujana hauwezi ukadumu na 
kukaa milele. Kuna msemo kuwa kazi ina-
vyofanywa na nywele, ndicho chakula cha 
mvi siku za usoni. Vijana tusipoandaa maz-
ingira yetu sasa, hakika tutakuwa na wakati 
mgumu milele.

Vijana inapaswa wajitambue. Tumesikia 
vijana madaktari tisa waliounganisha ngu-

vu huko Kipunguni Dar es Salaam wakaan-
zisha zahanati. Mbunge wa Ukonga, Jerry 
Silaa, ameahidi kuwasaidia kutimiza ndoto 
yao. Yule anayewaza nje ya mstari wa kawai-
da ndiye anatoboa. 

Narudia, kuna siku vijana wanakesha 
mtandaoni kutafuta connection ya dada 
yetu maarufu kwenye mitandao anayewa-
jaza upepo bila mashiko. Hapa nikamkum-
buka rafiki yangu Ruge Mutahaba, nikajise-
mea moyoni mwanangu pumzika salama na 
Semina za Fursa. 

Kwanini tutafute majibu mepesi kwa ajili 
ya vijana wetu? Lipo tatizo mahali. Kwanza 
vijana tumekosa ushirikiano sisi kwa sisi 
hatupo pamoja. Vijana kukaa na kujisifu 
haisaidii.

Tumeshuhudia wengi wanapoteza muda 
katika kujaza akili upepo, ila maisha yan-
apobana wanaelekeza lawama Rais Samia 
Suluhu Hassan. Ni kweli serikali ina wajibu 
wa kuwaonyesha vijana fursa, ila kamwe 
haitafanya kazi kwa niaba ya mikono yako.

Tukiendelea hivi, itafika mahala am-
bapo naogopa kuwa kuna siku wanafunzi 
watafeli mitihani, pamoja na serikali ku-
jenga shule, kuajiri walimu, kufuta ada na 
mengine mengi, vijana tusipojishughulisha 
tutamtupia lawama Rais Samia kwa kosa la 
wanafunzi kutoketi tukasoma wakaelewa 
waliyofundishwa darasani. Wengine wata-
lalamika kuwa Rais hasomi masomo kwa 
niaba yao na wao wakashinda mitihani!

Sisi vijana hatuna budi ya kutambua tu-
nao wajibu katika taifa. Vijana tunatakiwa 

kuleta mapinduzi ya fikra kwa kubadili mi-
tazamo, fikra na dhana zinazoturudisha ny-
uma katika kujikomboa kiuchumi, ikiwamo 
utegemezi kwa Serikali, husda, kukatishana 
tamaa na kutoungana mkono. 

Vijana tunatakiwa kukabiliana na changa-
moto za kiuchumi zilizo mbele yetu, ikiwa-
mo ushindani mkubwa wa soko la pamoja 
la Jumuiya ya Afrika Mashariki, dunia ya 
utandawazi na Mapinduzi ya Nne ya Viwan-
da yajayo mbele yetu. 

 Sisi vijana hatuna budi kushikamana, ku-
saidiana na kuinuana kwa lengo la kuhakiki-
sha tunaibua fursa mbalimbali za kiuchumi 
hapa nyumbani Tanzania. 

Serikali ina wajibu kwetu sisi vijana kwa 
kuweka  mazingira wezeshi ya kisera, kishe-
ria na kitaasisi yanayochochea ustawi wetu, 
hifadhi ya jamii na kutuwezesha kufikia 
kilele cha ndoto zetu au ukomo wa uwezo, 
vipaji na vipawa vyetu katika nyanja zote. 
Hii iwe ni katika uongozi, biashara, uvum-
buzi, ubunifu, sanaa na michezo, tunayo 
fursa hiyo.

Kama nilivyosema, serikali inatujengea 
vijana uwezo kwa kutupatia stadi muhimu 
za kiuongozi, biashara na kitaasisi tuweze 
kuendana na kasi ya mabadiliko ya dunia, 
kumudu ushindani katika Soko la Pamoja la 
Jumuiya ya Afrika Mashariki na kutuandaa 
kikamilifu kutoachwa nyuma na kukabili-
ana na Mapinduzi ya Nne ya Viwanda yajayo 
mbele yetu. 

Serikali ya Awamu ya Sita imeongeze bidii 
kuhakikisha upatikanaji wa taarifa kuhusu 

fursa za elimu, uendelezaji vipaji, biashara 
na uchumi za nje zitokanazo na mkakati wa 
diplomasia ya uchumi ambapo inahakiki-
sha zinatufikia. Kwa hapa Rais Samia hana 
mpinzani, bali kazi kwetu sisi vijana. 

Serikali imeongeza kasi ya kuchochea 
upatikanaji wa mitaji kwa vijana, hususan 
biashara ndogo na kati kwa kuboreshe sera 
kwenye taasisi za fedha za umma na sekta 
binafsi kutukopesha sisi vijana kwa mashar-
ti nafuu. Tunasikia kinachoendelea katika 
sekta ya kilimo yalikojazwa mabilioni ya 
fedha zikisubiri sisi vijana tuchukue fursa 
hizi.

Kuna mipango ya kutunganisha na mi-
fuko mbalimbali ya uwezeshaji iliyopo chini 
ya Baraza la Uwezeshaji Wananchi Kiuchu-
mi la Taifa (NEEC), ambayo tunaikaribisha. 
Hapa nina wazo zito. Mama yangu mpend-
wa Rais Samia, ikikupendeza naomba uan-
zishe Benki ya Maendeleo ya Vijana. 

Mheshimiwa Rais tunakuomba kufanya 
mapitio katika sera ya Ununuzi na Sheria ya 
Manunuzi ya Umma Mwaka 2011 na Kanuni 
zake za Mwaka 2013 na kuelekeza walau 
asilimia 30 ya manunuzi ya bidhaa na hu-
duma zifanywe na Vijana. Hapa utakuwa 
umetuongezea kasi wakati vijana tunazidi 
kusaka fursa. Mungu ibariki Tanzania.

Asante sana. 
Majibu mepesi kwenye majawabu huru. 
Billal Saadat
0742 117302.

‘Vijana Watanzania tafuteni
 majibu ya maswali magumu’

Vijana wakiperuzi katika mitandao. PICHA: MTANDAO
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Mlipuko homa 
ya nyanya 
waibuka India
KERALA, INDIA

WIZARA ya Afya ya India imethibiti-
sha kuwa ugonjwa wa homa ya mafua 
ya nyanya ulioikumba nchi hiyo sio 
hatari kwa maisha na kwamba kwa sasa 
madaktari wanatibu dalili zake tu.

Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa 
jana na BBC, wizara hiyo ilitoa mion-
gozo ya kuzuia, kupima na matibabu ya 
magonjwa kwa majimbo yote ndani ya 
nchi hiyo.

“Ikiwa mtu yeyote anashukiwa kuam-
bukizwa, anawekwa karantini kwa siku 
tano hadi saba baada ya dalili na wazazi 
pia wanahimizwa kuwa waangalifu has-
wa kwa kufuatilia dalili za watoto wao,” 
ilisema wizara hiyo.

Pia imeelezwa kuwa hadi sasa kuna 
kesi 100 za homa ya nyanya nchini India, 
ambapo 82 ni watoto chini ya umri wa 
miaka mitano, huku ikibainishwa kuwa 
eneo lililo na mlipuko mkubwa zaidi ni 
Kerala, ikifuatiwa na Tamil Nadu.

Taarifa hiyo ilieleza kuwa watoto walio 
chini ya umri wa miaka mitano wako 
katika hatari ya kuambukizwa kwasa-
babu virusi vinaweza kuenea haraka kwa 
kugusana kwa karibu, kama vile kugusa 
sehemu chafu, kinyesi cha watu walio-
ambukizwa na kula vitu vilivyo na virusi.

Iliongeza kuwa dalili zinazoonekana 
kwa watu walioambukizwa ugonjwa huo 
ni kutokwa na malengelenge makubwa 
mekundu ya mfanano wa nyanya na 
vipele na kwamba vikiguswa vinaleta 
maumivu, zingine ni uchovu, kichefuche-
fu, kutapika, kuhara, homa, maumivu ya 
viungo na mwili kuumwa.

Aidha, inaelezwa kuwa hivi sasa 
wanasayansi bado wanajaribu kujua 
sababu ya ugonjwa huo, huku nakala 
iliyochapishwa na jarida la The Lancet 
la Uingereza kuhusu masuala ya tiba, 
ikibainisha kwamba ugonjwa huo hauna 
uhusiano na virusi vya COVID-19.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na 
Kituo cha Tiba cha Hospitali ya Ramathi-
bodi, iligundua maambukizo kwa mtoto 
wa mwaka mmoja na kaka yake mwenye 
miaka mitano kutoka Uingereza, ambao 
wazazi wao waliwapeleka watoto hao 
kutembelea ndugu India na kukaa kwa 
mwezi mmoja.

Taarifa ilieleza kuwa wiki moja baada 
ya watoto hao kurudi kutoka Kerala 
mwezi uliopita, wakabainika kuwa na 
homa hiyo, ambapo mmoja aliyetambu-
lishwa kwa jina moja May alikuwa na 
vipele kwenye mikono na miguu yake, 
kama homa ya mafua ya nyanya.

Wazazi wa watoto hao waliviambia vy-
ombo va habari kwamba, waliona vipele 
na watoto wakishikwa homa na kwamba 
wakiwa India walikuwa wakicheza na 
mtoto mmoja ambaye anadaiwa kuwa na 
ugonjwa huo.

Homa ya nyanya iligunduliwa kwa 
mara ya kwanza nchini India Mei 6, 
mwaka, ambapo Wizara ya Afya ya 
India ilithibitisha kisa cha kwanza katika 
wilaya ya Kollam.

   BBC

TRIPOLI, LIBYA

RAIA mmoja ameuawa na wengine kad-
haa kujeruhiwa katika mapigano makali 
kati ya makundi yenye silaha katika mji 
mkuu wa Libya Tripoli, ambayo yamekuwa 
yakiendelea katika mji huo na kuzua hofu 
ya vita.

Mapigano hayo yalizuka mwishoni mwa 
wiki iliyopita katika vitongoji kadhaa vya 
Tripoli magharibi, katikati ya mgogoro wa 
kisiasa unaochochewa na serikali mbili zi-
nazopingana.

Taarifa iliyotolewa na serikali yenye 
makao yake makuu mjini Tripoli iliyahu-
sisha mapigano hayo na kambi ya serikali 
pinzani, pamoja na kwamba mazungumzo 
yanahimizwa kufanyika ili kuepusha um-
wagaji damu katika miji mikuu.

Vyombo vya habari nchini Libya vilidai 
kuwa raia pia wameuawa, lakini hakuna 

idadi rasmi iliyotolewa.
Katika taarifa iliyochapisha na RFI jana, 

mapigano hayo yalisababisha uharibifu 
mkubwa katikati mwa mji mkuu, huku pi-
cha mbalimbali zikionyesha magari yali-
yoteketea kwa moto na majengo ya makazi, 
misikiti na zahanati yakiwa yameharibiwa 
kwa risasi, vingine vikiwa vimeteketea kwa 
moto.

Serikali ya mjini Tripoli inayoongozwa 
na Abdelhamid Dbeibah, ilimshutumu 
mpinzani wake Waziri Mkuu Fathi Bacha-
gha, ambaye yuko katikati mwa Sirte kwa 
kutekeleza vitisho vyake vya kuutwaa mji 
huo.

Taarifa hiyo ilieleza kuwa tangu kuteuli-
wa kwake mwezi Februari na bunge lenye 
makao yake makuu Mashariki mwa nchi 
hiyo Bachagha amekuwa akijaribu bila ma-
fanikio kuingia Tripoli ili kuanzisha mam-
laka yake, huku akitishia kutumia nguvu 

kufanikisha hilo.
Bachagha anaungwa mkono na mbabe 

wa kivita Khalifa Haftar, mwanajeshi mwe-
nye ushawishi mkubwa mashariki mwa 
Libya, ambaye vikosi vyake vilijaribu ku-
uteka mji mkuu mwaka 2019.

Dbeibah, mkuu wa serikali ya mpito, 
alithibitisha kwamba atakabidhi madaraka 
kwa serikali iliyochaguliwa pekee.

Ujumbe wa Umoja wa Mataifa (UN) nchi-
ni Libya ulisema una wasiwasi mkubwa na 
mapigano katika vitongoji vinavyokaliwa 
na raia na kutaka uhasama huo kusitishwa 
mara moja.

Libya ilitumbukia katika machafuko 
baada ya maandamano na mapigano yal-
iyosababisha kuanguka kwa utawala wa 
Muammar Gaddafi mwaka 2011, pia nchi 
hiyo inatajwa kuwa haijawahi kuandaa 
uchaguzi wa urais.

    RFI

Mwonekano wa majengo yaliyoharibiwa kutokana na machafuko yanayoendelea Libya. PICHA: MTANDAO

Mapigano makali 
yarindima Libya

MOMBASA, KENYA

WAKAZI wa mjini Mombasa na Kaka-
mega iliyoko Magharibi mwa nchini Kenya 
wanatarajia kupiga kura leo ya kuwacha-
gua magavana baada ya kampeni za kuji-
nadi kukamilika.

Uchaguzi wa ugavana wa Mombasa na 
Kakamega uliahirishwa Agosti 9, mwaka 
huu, siku ulipofanyika uchaguzi mkuu, 
kutokana na hitilafu zilizojitokeza kwenye 
karatasi za kupigia kura na kutangazwa 
siku nyingine Agosti 23 ambapo ilipofika 
tarehe husika suala hilo halikufanyika pia 
kutokana na changamoto mbalimbali.

Tume huru ya uchaguzi na mipaka 
(IEBC), kupitia mwenyekiti wake, Wafula 
Chebukati, ilisema ililazimika kuahirisha 
uchaguzi huo tena kutokana na madai ya 
vitisho na kunyanyaswa kwa maofisa wa 
tume hiyo.

Pia pamoja na kwamba wakazi wa 
Mombasa wanatarajia kufanya maamuzi 
ya kumchagua gavana wao mpya leo, juzi 
waliapishwa magavana wa kaunti zengine 
45 huku zilisalia Kaunti ya Mombasa na 
Kakamega.

Wakati shughuli hizo zikiendelea wito 
wa amani ulitolewa kwa viongozi na raia 
kwa ujumla, huku wagombea wakitoa 

rai kwa wananchi kuwapigia kura katika 
maeneo mbalimbali ya Mombasa na Kaka-
mega.  

Maofisa wa IEBC walisema wanaende-
lea na mikakati ya kuhakikisha uchaguzi 
huo wa ugavana unafanyika kama ulivyo-
pangwa, ambapo kinyang’anyiro kikali ki-
natarajiwa kati ya wagombea wa kiti hicho 
Hassan Omar Sarai wa Chama cha UDA 
ambaye aliwahi kuhudumu kama seneta 
wa Kaunti ya Mombasa na Abdul-Swamad 
Nassir wa Chama cha ODM aliyehudumu 
kama mbunge wa eneo bunge la Mvita.

   DW

Uchaguzi magavana Mombasa, 
Kakamega kufanyika leo
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Rais samia aipongeza simba 
Queens, TFF kuipiga TaFu CaF

Na Hawa Abdallah, ZANZIBAR 

TIMU ya Taifa Jang’ombe inay-
oshiriki Ligi Kuu Zanzibar imeu-
tumia mchezo wake wa kirafiki 
dhidi ya Azam FC kutambulisha 
kikosi chake cha wachezaji 28, 
kwa ajili ya msimu mpya wa 
2022/23 utakaoanza Septemba 5, 
mwaka huu.

Katika mchezo huo wa kirafiki 
uliochezwa katika Uwanja wa 
Amaan, timu hizo zilitoka sare ya 
bila kufungana.

Taifa Jang’ombe ilitambulisha 
kikosi chake cha msimu mpya 
ambacho ndani yake kulikuwa na 
wachezaji 15 ambao ndio wapya 
waliowasajili msimu huu.

Akizungumza na gazeti hili 
jana, Ofisa Habari wa timu hiyo, 
Haji Kiduka, alisema kupitia 
mchezo wao huo dhidi ya Azam 
FC wanaamini timu yao itafanya 
vizuri katika Ligi Kuu Zanzibar 
inayodhaminiwa na Benki ya 
Watu wa Zanzibar (PBZ).

“Kikosi chetu kinajumla ya 
wachezaji 28 na ni matumaini 
yetu wachezaji hawa kwa muda 
waliojiandaa wataenda kufanya 
vizuri katika michezo yetu ya ligi 
huku wakijua lengo letu ni kupata 
ubingwa,” alisema.

Jang’ombe 
yatambulisha 
28 ikitoka sare 

Na Mwandishi Wetu

KAMPUNI ya Travel Link Tan-
zania Limited, imeandaa kifu-
rushi cha bei nafuu kwa ajili ya 
usafiri na malazi kutoka Dar es 
Salaam kwenda Doha nchini Qa-
tar kushuhudia Kombe la Dunia 
kuanzia Novemba mwaka huu.

Akizungumza mjini Dar es 
Salaam jana, Meneja Mauzo na 
Masoko wa Kampuni ya Travel 
Link, Fatema Lalji, alisema Wa-
tanzania wanaotaka kwenda Qa-
tar watalipa kati ya dola 2,000 
(sawa na Sh. milioni 4.6) na dola 
5,000 (Sh. milioni 11.2) kwa ajili 
ya tiketi ya ndege kwenda na ku-
rudi, usafiri mpaka viwanja vya 
ndege na gharama za hoteli.

Lalji alisema wasafiri hao wa-
tatumia ndege za makampuni ya 
Qatar Air, Emirates, Oman Air na 
Fly Dubai na kwamba mashabiki 
hao wa soka watanunua tiketi za 
kuingia viwanjani kupitia tovuti 
ya Shirikisho la Soka Duniani 
(FIFA). “Mara hii kifurushi chetu 
hakitajumuisha tiketi za kuingia 
viwanjani kwani FIFA wanaziuza 
wenyewe kwa njia ya mtandao, 
kwa hiyo kila mmoja atanunua 
moja kwa moja toka kwao,” 
alisema Lalji. 

Meneja huyo wa Mauzo na 

Masoko wa Travel Link, al-
iongeza kwamba wasafiri wa-
takaopanda ndege za Qatar 
Air watasafiri moja kwa moja 
kwenda Qatar wakati wale wa 
Emirates, Fly Dubai na Oman Air 
watapitia Dubai na Muscat.

“Tunawasihi Watanzania 
wanaotaka kwenda kuangalia 
mechi za Kombe la Dunia Qatar 
kufanya booking sasa ili kuepu-
ka gharama na usumbufu siku 
zikikaribia Novemba,” Alishauri 
huku akiwaomba Watanzania 
kuwasiliana na Travel Link moja 
kwa moja kupitia ofisi zao Dar es 
Salaam katikati ya jiji, Kariakoo, 
Arusha, Dodoma na Mwanza.

“Lakini wateja wanaweza 
kuwasiliana nasi kwa njia ya 
mtandao kupitia tovuti yetu ya 
www.travellink.co.tz,” alisisitiza 
meneja huyo wa Travel Link.

Kampuni ya Travel Link ilian-
zishwa mwaka 2005 na mfan-
yabiashara, Imtiaz Lalji ambaye 
ni mwenyekiti na mkurugenzi 
mtendaji. Kampuni hiyo am-
bayo makao makuu yake yapo 
Dar es Salaam ni mwanachama 
wa shirika la usafirishaji kwa njia 
ya anga duniani (IATA), Tanza-
nia Society of Travel Agents (TA-
SOTA) na Wildlife Conservation 
Society of Tanzania (WCST).

Travel Link kusafirisha 
mashabiki kwenda 
Kombe la Dunia Qatar 

Meneja Mauzo na Masoko wa Travel Link Tanzania 
Limited, Fatema Lalji, akizungumza Dar es Salaam jana. 
MPIGAPICHA WETU

Saada Akida na Adam Fungam-
wango

WAKATI Rais wa Jamhuri ya Muunga-
no wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, 
akiipongeza Timu ya Soka ya Wanawake 
ya Simba, Simba Queens kwa kutwaa 
Ubingwa wa Afrika Mashariki na Kati 
(CECAFA) ‘Samia Cup’, Katibu Mkuu wa 
Shirikisho la Soka Tanzania (TFF), Wil-
fred Kidao, ameahidi kukutana na vion-
gozi wa klabu hiyo kwa ajili ya kuandaa 
mikakati ya kuelekea michuano Ligi ya 
Mabingwa Afrika ya Wanawake.

Simba Queens juzi ilitwaa ubingwa 
huo baada ya kuifunga She Corporate 
ya Uganda kwa bao 1-0 kwenye mechi ya 
Fainali ya CECAFA kuwania kufuzu Fain-
ali za Mataifa ya Afrika kwa Wanawake 
iliyopigwa Uwanja wa Azam Complex, 
Dar es Salaam.

Katika salamu zake, Rais Samia amese-
ma kuwa ubingwa huo umejenga heshi-
ma kwa soka la wanawake Tanzania na 
nchi kwa ujumla.

“Nawapongeza wanangu Simba 
Queens kwa ubingwa wa Afrika Mashari-
ki (CECAFA 2022) kwa wanawake (Samia 
Cup). Mmejenga heshima kwa soka la 
Tanzania na nchi kwa ujumla. Nawata-
kia kheri katika Ligi ya Mabingwa Afrika 
2022 itakayofanyika nchini Morocco,” 

aliandika Rais Samia kwenye salamu 
hizo za pongezi kupitia mtandao wa 
twitter.

Rais Samia ndiye mdhamini wa mi-
chuano hiyo ambayo kwa sasa inajulika-
na kama ‘Samia Cup’, ambapo ametoa 
zawadi za pesa kiasi cha dola za Kimare-
kani 60,000 kwa washindi watatu, bing-
wa akitwaa dola 30,000, mshindi wa pili 
dola 20,000 na wa tatu dola 10,000.

Bao pekee kwenye mechi hiyo, lili-
fungwa kwa mkwaju wa penalti na 
kiungo mkabaji raia wa Kenya, Vivian 
Corazone, baada ya Mrundi Asha Djaf-
far kubwagwa ndani ya eneo la hatari na 
beki mmoja wa She Corporate.

Kwa ubingwa huo, Simba Queens 
inakwenda kuuwakilisha Ukanda wa 
CECAFA kwenye Ligi ya Mabingwa Af-
rika nchini Morocco Oktoba mwaka huu 
ambayo itakuwa na timu nane ikatay-
ochezwa kwa makundi mawili kwa ku-
gawanywa timu nne kila kundi.

Simba Queens ilianza michuano hiyo 
kwa kuifunga GRFC ya Djibouti mabao 
6-0, ikaichapa She Corporate ambayo 
ilikuwa nayo pamoja kwenye Kundi B 
mabao 2-0, kabla ya kuichapa Yei Joint 
ya Sudan Kusini mabao 4-0 na kutinga 
nusu fainali ikiwa inaongoza kundi.

Kwenye mechi ya nusu fainali ili-
ichakaza AS Kigali mabao 5-1, kabla ya 

kushinda bao 1-0 kwenye mechi ya fain-
ali.

Kwa upande wa Katibu Mkuu wa 
TFF, Kidao, akizungumza na gazeti hili 
jana, mbali na kuwapongeza wachezaji, 
benchi la ufundi na viongozi wa Simba 
kwa kuiheshimisha nchi kutokana na 
kutwaa ubingwa huo, alisema wakutana 
na viongozi wa klabu hiyo kwa ajili ya 
kuona wanavyojipanga na utayari wao 
kwenye michuano hiyo.

“Tunawapongeza Simba Queens kwa 
kupambana na kuhakikisha Kombe la 
CECAFA linatua ndani ya ardhi ya Tan-
zania, lakini sasa ni wajibu wetu kuku-
tana na viongozi wa Simba kwa ajili ya 
kuona jinsi gani timu hiyo inaenda Mo-
rocco kupambania Ukanda huu wa CE-
CAFA katika Ligi ya Mabingwa Afrika ya 
Wanawake,” alisema Kidao.

Mtendaji Mkuu wa Simba, Barbara 
Gonzalez, pia alilipongeza benchi la 
ufundi na wachezaji kwa kufanikiwa 
kutimiza malengo yao ya kutwaa taji 
hilo kwa mara ya kwanza.

“Hatutaishia hapa, Simba malengo 
yetu ni kufanya vizuri katika michuano 
ya kimataifa na sasa jicho letu linahamia 
nchini Morocco kuhakikisha tunafanya 
usajili kulingana na mahitaji ya kocha 
Sebastian (Nkoma),” alisema.

Twaha Kiduku 
kuzipiga na 
bondia wa Misri

Na Saada Akida 

BONDIA wa ngumi za 
kulipwa nchini, Twaha Khas-
simu maarufu Twaha Kiduku, 
anatarajia kutetea mkanda 
wake wa Ubingwa wa UBO 
Afrika dhidi ya Abdo Khaled 
wa Misri.

Pambano hilo linatarajiwa 
kufanyika Septemba 24, 
mwaka huu na kupewa jina 
la ‘Mtwara Ubabe Ubabe 2’, 
litafanyika mkoani Mtwara 
kwenye Uwanja wa Nangwan-
da Sijaona.

Khaled ni bondia namba 
moja nchini Misri katika uzito 
wa Super Middle, mwenye 
rekodi ya kucheza jumla ya 
mapambano 12 akishinda saba 
kati ya hayo sita kwa KO, 
akiwa amepoteza mapambano 
manne tu mawili ni kwa KO, 
na ametoka sare mara moja.

Mara ya mwisho Kiduku 
kupanda ulingoni ilikuwa ni 
Machi mwaka huu baada ya 
kumtwanga kwa pointi, Alex 
Kabangu wa DR Congo.



Bellingham atakiwa liverpool
LIVERPOOL imeingia makubaliano ya mdomo na 

kiungo wa Borussia Dortmund na England, Jude Bell-
ingham ili ajiunge pale Anfield katika dirisha la Januari. 
(Football Insider)

ajax yakomaa kwa antony
KLABU ya Ajax inataka Manchester United itoe kitita 

cha pauni milioni 84.8 kwa ajili ya winga wa Brazil, An-
tony mwenye umri wa miaka 22. (Mail)

reguilon huyooo atletico
MLINZI wa Tottenham Hotspur, Sergio Reguilon mwe-

nye umri wa miaka  25, anakaribia kutua kwa mkopo 
Atletico Madrid, kuziba pengo la beki wa kushoto, mwe-
nye umri wa miaka 24, Renan Lodi, aliyejiunga Notting-
ham Forest. (Times)

DuBravka anaitaka uniteD
GOLIKIPA wa Slovakia, Martin Dubravka mwenye umri 

wa miaka 33, ameiambia Newcastle United kwamba, ana-
taka kuondoka na kujiunga na Manchester United. (Sky 
Sports)

neves afuatiliwa liver
LIVERPOOL inamfuatilia kiungo wa Wolves na Ureno, 

Ruben Neves mwenye umri wa miaka 25, pamoja na ki-
ungo wa RB Leipzig na Austria, Konrad Laimer mwenye 
umri wa miaka 25. (90min)

Barkley hatakiwi chelsea
CHELSEA inafikiria kuvunja mkataba wa kiungo wa 

England, Ross Barkley pale Stamford Bridge, ambapo 
kwa sasa nyota huyo analipwa mshahara wa pauni 
200,000 kwa wiki. (Sun)

januzaj kurejea epl
KLABU ya West Ham inazungumza na winga wa zam-

ani wa Manchester United, Adnan Januzaj ili kumrejesha 
Ligi Kuu England, ambapo Mbelgiji huyo mwenye miaka 
27 yuko huru kuondoka Real Sociedad. (Talksport)

Buonanotte na Brighton
KLABU ya Brighton inamtaka kinda wa Rosario Cen-

tral na Argentina, Facundo Buonanotte mwenye umri wa 
miaka 17 na wako tayari kutoa pauni milioni 3. (Athletic)

gnonto awinDwa leeDs
KLABU ya Bournemouth inataka kuizidi kete Leeds 

United katika mbio za kumsajili mshambuliaji wa Zurich, 
Willy Gnonto mwenye umri wa miaka 18. (Football In-
sider)

lokonga amulikwa roma
KIUNGO wa kati wa Arsenal, Albert Sambi Lokonga, 

mwenye umri wa miaka 22, yuko kwenye orodha ya 
wachezaji wanaowaniwa na Jose Mourinho katika klabu 
ya AS Roma. (AS Roma Live, via Express)

aDams awekewa ngumu
KOCHA wa Southampton, Ralph Hasenhuttl amesema 

mshambuliaji, Che Adams mwenye umri wa miaka 26, 
hauzwi msimu huu. (Daily Echo)

palmer kung’olewa city
KIUNGO wa kati wa Manchester City na England, 

Cole Palmer mwenye umri wa miaka 20, anasakwa kwa 
mkopo wa msimu mzima na Borussia Dortmund. (Sun)

zisikupite
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DonDoo za soka 
MAGAZETI YA ULAYA

MANCHESTER, England 

PEP Guardiola amebainisha sifa 
za ‘ajabu’ za Erling Haaland baada 
ya hat-trick yake kuiwezesha Man-
chester City kuibuka na ushindi 
wa mabao 4-2 dhidi ya Crystal Pal-
ace, Jumamosi.

Man City walikuwa wamefung-
wa 2-0 hadi mapumziko katika 
kile kilichotishia kurudiwa kwa 
ziara ya Palace kwenye Uwanja wa 
Etihad kama msimu uliopita. 

Hata hivyo, Bernardo Silva ali-
punguza idadi ya mabao muda 
mfupi baada ya kuanza kipindi 
cha pili na Halaand akafunga ma-
bao matatu na kufanya mabadiliko 

makubwa kwenye mchezo huo.
Ingawa Guardiola alisema reko-

di ya mabao ya Haaland haijawahi 
kutiliwa shaka, alisisitiza kwam-
ba, alifurahishwa zaidi na lugha 
ya mwili ya mshambuliaji huyo 
baada ya timu yake kufungwa 2-0.

“Alikuja kwa ajili hiyo (kufunga 
mabao muhimu), kile ambacho 
amefanya maisha yake yote,” 
alisema kocha huyo raia wa His-
pania. 

“Namba za mtu huyu zinakuwa 
wazi. Jambo la muhimu zaidi ni 
kuwa ametulia kikamilifu, mtu 
mnyenyekevu sana. Anazun-
gumza zaidi na wachezaji wen-
zake.

“Ninachopenda kwa Erling ni 
kwamba bado tunafahamiana. 
Bado tunahitaji muda zaidi. Nil-
iona lugha yake ya mwili tukiwa 
nyuma kwa mabao 0-2 alivyokuwa 
akiwatia moyo wenzake. 

Mabao matatu ya raia huyo wa 
Norway ndio ilikuwa hat-trick 
yake ya kwanza katika jezi za City, 
na mchezaji huyo mwenye umri 
wa miaka 22, alifichua fahari yake 
katika mafanikio hayo baada ya 
ushindi huo.

“Ilikuwa wakati wa kujivunia 
kwangu na familia yangu,” alise-
ma Haaland,

“Furaha... hisia ya kushangaza 
kufunga mabao matatu, hat-trick.”

    Alikuja kwa ajili hiyo, kile ambacho amefanya, ameki-
fanya maisha yake yote akiwa...
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Guardiola: Ni kawaida kwa 
HaalaNd kufuNGa Hat-trick



Arteta asifu mashabiki wa Arsenal
LONDON, England 

MIKEL Arteta amesifu jukumu am-
balo mashabiki wa Arsenal walionye-
sha katika ushindi wao dhidi ya Ful-
ham pale kwenye dimba la Emirates, 
Jumamosi.

Mabao ya Martin Odegaard na 
Gabriel yakiwavuta kupita kwenye 
shimo walilochimbiwa na Alexandar 
Mitrovic kipindi cha pili.

‘Washikabundi’ hao walitoka nyu-
ma na kushinda mchezo huo ambao 
Arteta anaamini wachezaji wake 
walitumia akili na nguvu baada ya 
makosa ya Gabriel.

Mbrazil huyo alinaswa kwenye 
ukingo wa eneo la hatari na Mitro-
vic, ambaye alimnyang’anya mpira 
na kufunga bao la kwanza – na Arteta 
alisisitiza beki huyo hapaswi kulau-
miwa.

Akizungumza na waandishi wa 

habari baada ya mchezo huo, alise-
ma: “Nimefurahishwa sana na uche-
zaji, mtazamo, na mawazo ambayo 
timu ilionyesha. Tulikuwa juu ya 
mchezo, ilikuwa juu ya uvumilivu na 
sababu tulistahili, lakini tulikuwa na 
shida na makosa.

“Tulifanya makosa, ilitugharimu, 
lakini timu ilionyesha kwamba ina-

pambana na Gabby alisawazisha ma-
kosa na tulipata msaada wa ajabu ku-
toka kwa mashabiki uwanjani.”

“Mwitikio wa kila mtu na hasa 
baada ya kuwa nyuma, mwitikio wa 
uwanja, hutoa msaada kwa mchezaji, 
imani, halafu mchezaji anapaswa 
kuonyesha ujasiri wa kuendelea ku-
cheza. 

“Ni juu ya jinsi ya kucheza na nime-
furahishwa sana. Jinsi alivyo (Gabriel) 
alibadilika kiakili, jinsi anavyokaribia 
kila siku, ni tofauti na mwaka mmoja 
au miwili iliyopita.

“Anajiangalia kila siku. Soka ni kitu 
muhimu zaidi katika maisha yake 
mbali na binti yake na familia yake. 
Jinsi anavyobadilika kila siku katika 
tabia zake na ni kiasi gani anataka 
kuwa mmoja wa wachezaji bora.”

Matokeo hayo yameifanya Arsenal 
kurejea kileleni mwa msimamo wa 
Ligi Kuu England.

habari michezo
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LIVERPOOL, England 

K
OCHA wa Liverpool, Jurgen 
Klopp, amesisitiza kuwa haku-
wahi kuidharau Bournemouth 
baada ya timu yake kufikia rekodi 

ya ushindi wa Ligi Kuu ya England kwa 
kushinda 9-0, Jumamosi.

‘Wekundu’ hao walikuwa na wafungaji 
nane tofauti huku timu ya Klopp ikipata 
ushindi wa kwanza katika msimu wa Ligi 
Kuu England baada ya kuanza kampeni 
kwa kusuasua.

Vijana Stefan Bajcetic na Bobby Clark 
pia walicheza mechi yao ya kwanza kwa 
jezi za Liverpool huku timu hiyo ya An-
field ikiibuka na ushindi huo mnono. 

Klopp baada ya mchezo huo asisitiza 
kwamba kila mara ilikuwa ni juu ya timu 
yake kufanya vizuri na haikuwa kudharau 
dhidi ya timu hiyo ya kocha, Scott Parker.

“Tulitaka kuonyesha hisia. Tuwe we-
nyewe,” alisema Mjerumani huyo. 

“Kuwa toleo bora la sisi wenyewe. Tu-
nacheza kwa njia maalum. Tulifunga ma-
bao mazuri. Mchezo ulitulia na tukaende-
lea kufunga. Ilikuwa ni kuendelea.

“Si kuidhalilisha Bournemouth. Ni 
juu ya kuweka mpinzani chini ya shini-
kizo. Ningeweza kuleta watoto, wanas-
tahili sana. Harvey (Elliott) ni mchezaji 
maalum. Kila kitu kilikuwa sawa sana.”

Klopp: Kuifunga mabao 9 
bournemouth si dharau

%%%%%%

%%%%%

%%%%%
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Na Mwandishi Wetu

BENKI ya Taifa ya Biashara (NBC) kwa 
kushirikiana na Shirika la Amref Health 
Africa Tanzania, na Wizara ya Afya ya 
Zanzibar, wameendesha Kampeni ya 
‘Uzazi ni Maisha Wogging Marathon’ ka-
tika Uwanja wa Sheikh Amani, Zanzibar, 
Tanzania.

Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa 
Baraza la Mapinduzi, Dk. Hussein Ali 
Mwinyi, alikuwa mgeni rasmi wa tukio 
hilo la Matembezi, Mbio Fupi na Ndefu 
(Wogging (Walk-Jog-Run)).

Kwa kauli mbiu: “Changia Vifaa Tiba 
kwa Uzazi Salama” matembezi, mbio 
fupi na ndefu (kwa kifupi ‘wogging’) 
zilizopata umaarufu zilikazia kutoa 
elimu kuhusu upungufu uliopo katika 
sekta ya afya na kukusanya fedha ili 
kusaidia jitihada za serikali katika ku-
hakikisha kwamba vifaa tiba na dawa 
kwa uzazi salama vinapatikana katika 
vituo vya afya vilivyobainishwa hapa 
Zanzibar.

Tukio hilo lililolenga kuhamasisha 
taasisi za umma, kampuni na sekta bi-
nafsi, watu binafsi pamoja na wadau 
wengine kuchangia na kutoa msaada 
wa vifaa tiba na dawa kwa uzazi salama 
visiwani hapo, liliwawaleta pamoja zai-
di ya washiriki 4,000 wakiwamo mao-
fisa wa ngazi za juu wa kampuni, wana-
diplomasia, washirika wa maendeleo, 
maofisa wa serikali, vyombo vya habari 
na watu binafsi ambao waliotoa ahadi 
na kueleza utayari wao wa kusaidia 
kuchangia kampeni hii kupitia njia 
mbalimbali za utoaji msaada.

Katika kipindi cha miaka mitatu, 
Kampeni ya Uzazi ni Maisha Wogging, 
inalenga kukusanya zaidi ya shilingi bil-
ioni moja ikiwamo misaada ya vitu, fed-
ha taslimu na ahadi za kutoa misaada ya 
vifaa tiba kwa uzazi salama. Kampeni 
itaendeshwa kwa miaka mitatu huku 
kukiwa na ushiriki wa wadau mbalim-
bali hadi hapo lengo litakapofikiwa.

Mgeni rasmi wa tukio hilo, Dk. 
Mwinyi, alipongeza juhudi za Amref 

kwa kubuni njia hiyo ya kipekee na ku-
waasa wadau zaidi kushiriki ili kuhakiki-
sha wanakuwa sehemu ya upatikanaji 
wa vifaa tiba na dawa kwa ajili ya uzazi 
salama hapa Zanzibar. 

“Idadi ya vifo vinavyotokana na mata-
tizo ya uzazi vinavyowaathiri moja kwa 
moja kinamama na watoto wachanga 
bado iko juu hapa Zanzibar, ikiwa ni 
vifo vya kinamama 267 kati ya vizazi 
hai 100,000 kwa mwaka; na wastani 
wa vifo 28 vya watoto kati ya vizazi hai 
1,000 kwa watoto wachanga (kutokana 
na takwimu za HMIS 2017),” alisema.

“Nimetaarifiwa, kupitia kampeni hii 
ya Uzazi ni Maisha, jumla ya vituo vya 
afya 28 vitapata vifaa tiba ambayo ni 
sawa na asilimia 40.5% ya vituo vyote 
vinavyotoa huduma ya mama na mtoto 
katika vijiji vilivyo hapa Zanzibar. Nam-
himiza kila mmoja ajitahidi kuwa seh-
emu ya mpango huu mwema na kuleta 
mafanikio kwa serikali yetu ya Zanzi-
bar.” 

Mgeni rasmi Rais wa 
Serikali ya Mapin-
duzi Zanzibar, Dk. 
Hussein Mwinyi (ku-
shoto), akimkabidhi 
cheti cha pongezi 
Mkurungezi Mtendaji 
wa Benki ya NBC, 
Theobald Sabi, 
jana. Benki hiyo ni 
mdhamini mkuu wa 
matembezi ya ‘Uzazi 
ni Maisha Wogging 
Marathon’ kwa kush-
irikiana na Shirika la 
Amref Health Africa 
Tanzania na Wizara 
ya Afya ya Zanzibar, 
zilizofanyika katika 
Uwanja wa Sheikh 
Amani, Zanzibar. 
MPIGAPICHA WETU

NBC, AMREF wAANdAA MARAthoN 
kuuNgA MkoNo ‘uzAzi Ni MAishA’ 

Mkazi wa Geita alamba milioni 5.4/ Sportpesa
Na Mwandishi Wetu

MKAZI wa Geita, Enos Paul Nza-
gamba, amekuwa Mtanzania wa 
kwanza kushinda mara nne Jackpot 
Bonus za Sportpesa, safari hii aki-
ondoka na kitita cha Sh. 5,441,202. 

Akizungumza wakati wa maka-
bidhiano ya hundi katika ofisi za 
Sportpesa, Oysterbay jijini Dar es 
Salaam, Nzagamba alisema alianza 
kucheza mwaka 2020 na mpaka 
sasa ni mara yake ya nne kushinda 
vitita vya Jackpot Bonasi.

‘’Mimi ni mmoja wa wapamban-
aji ambaye kwa miaka hii miwili 
nimekuwa napambania kushinda 
Jackpot kubwa kiasi kikubwa kiki-
wa zaidi ya milioni 10, lakini mara 
zote naishia kwenye Jackpot Bonasi 
ambazo kwa kiasi kikubwa zinani-
busti na kuendelea kupambana,’’ 
alisema.

Anaendelea kusema kwa takriban 
miezi mitatu alikuwa amesimama 
kucheza baada ya Jackpot kubwa ya 
bilioni moja na ushee kuliwa. 

‘’Unajua nilipambana sana wakati 

Jackpot ile kubwa ikiwa hai. Nashu-
kuru hata sasa mmetuwekea Supa 
Jackpot ya mechi 17 ambayo imean-
zia bilioni moja, hivyo imenipa ari 
ya kuipambania tena.

‘’Kwanza niwapongeze Sportpesa 
kwa ubunifu wenu katika michezo 
hii ya kubashiri. Mmekuwa na ubo-
ra ambao wengine itawachukua 
muda mrefu. Hii Jackpot mpya ya 
Supa Jackpot imepanua wigo mpa-
na wa wachezaji kama sisi kupata 
fursa ya kuchagua ni kiwango gani 
tupambanie,’’alisema Nzagamba.



Na Saada Akida 

K
IUNGO mkabaji wa Klabu ya 
AS Arta/Solar 7 ya Djibouti, 
Mcameroon Alex Song, amese-
ma kikosi cha Simba kinaund-

wa na wachezaji wengi wenye vipaji na 
kwamba kama watakuwa wanajituma 
zaidi muda utaongea kabla ya kupata 
nafasi ya kucheza soka la kulipwa ka-
tika klabu kubwa za nje.

Song aliyewahi kuzichezea klabu 
mbalimbali barani Ulaya zikiwamo Ar-
senal na Barcelona, kwa sasa anakitu-
mikia kikosi cha timu ya As Arta/Solar 
7 ambacho kipo hapa Dar es Salaam 
kikijiandaa na msimu mpya hususan 
Ligi ya Mabingwa Afrika ambayo kita-
kutana na Al Merrikh ya Sudan katika 
hatua ya awali ya michuano hiyo.

AS Arta/Solar 7 inatarajia kucheza 
mechi ya kirafiki dhidi ya Simba Sep-
temba 3, mwaka huu, katika Uwanja wa 
Benjamin Mkapa, Dar es Salaam.

Akizungumza na gazeti hili jana, 

Song alisema halifahamu vizuri soka 
la Tanzania ila alikuwapo katika Kilele 
cha Simba Day na kuona jinsi Watanza-
nia wanavyopenda soka na timu yao.

Alisema kuhusu wachezaji wa Simba 
aliowaona siku hiyo wakati wakicheza 
mechi ya kirafiki dhidi ya St. George ya 
Ethiopia, alisema ni wazuri na anaami-
ni wengi wao wana nafasi ya kucheza 
soka nje ya Afrika na kwamba kikubwa 
wanatakiwa kupambana na kujituma.

“Sijawahi kulifuatilia soka la Tan-
zania, sherehe za Simba nilifanikiwa 
kushuhudia mechi yao ya kirafiki dhidi 
ya St. George ya Ethiopia, kilichoni-
vutia ni kuona mashabiki wengi kuji-
tokeza na kujaza uwanja, hii ni ishara 
ya Watanzania kupenda cha kwao, 
lakini nimeona wachezaji wazuri na 
wakijituma zaidi watapata nafasi ya 
kucheza soka nje ya Afrika.

“Nina imani kufika kwetu kucheza 
soka Ulaya kunachangiwa na kuwasiki-
liza waliotuzidi, kuwa makini, kujitu-
ma, kufuata yale tunayopewa na kocha 

pamoja na kuhakikisha unathamini 
ile nembo ya jezi unayotumikia, ndiyo 
sababu kubwa ambayo imetufanya ku-
fanikiwa na kucheza klabu mbalimbali 
Ulaya,” alisema Song.

Kuhusu kurejea Afrika na kucheza 
ndani ya kikosi cha timu hiyo inay-
oshiriki  Ligi Kuu ya Djibouti, alisema 
ni kwa sababu ya kutaka kuendelea 
kuacha uzoefu na kutoa somo kwa 
baadhi ya wachezaji vijana ili kufikia 
malengo yao.

“Huku ukanda wetu wa Afrika ni nchi 
chache sana ambazo wachezaji wana-
toka katika kituo cha soka, wengi wao 
hawana misingi ya soka kuanzia chini 
sasa kuwapo kwangu hapa katika Kla-
bu ya AS Arta Solar ni kutoa somo kwa 
vijana na kuwaeleza ni namna gani ya 
kufikia malengo yao ya kucheza soka 
kama ilivyo kwangu,” alisema Song am-
baye katika klabu hiyo yupo na nyota 
wa zamani wa Chelsea, raia wa Ivory 
Coast, Solomon Kalou.

Gazeti hili hutolewa na kuchapishwa na the Guardian limited, s.l.p 31042
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   Akunwa na vipaji, awapa mbinu za kucheza Ulaya, 
asema kama wakikaza buti...
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Song atabiri makubwa 
kwa wachezaji Simba

Stars njiapanda 
kufuzu CHAN
Na Adam Fungamwango

BAO lililofungwa dakika nne kab-
la ya mechi kumalizika na straika 
wa Uganda ‘The Cranes’, Travis Mu-
tyaba, jana liliiweka Timu ya Taifa 
ya Tanzania, Taifa Stars kwenye 
njiapanda ya kufuzu kwa fainali za 
Mataifa ya Afrika kwa Wachezaji 
wanaocheza Ligi za Ndani (CHAN), 
zitakazofanyika mwakani nchini 
Algeria.

Yalikuwa ni makosa ya beki wa 
kulia, Mohamed Hussein ‘Tsha-
balala’, ambaye badala ya kuutoa 
mpira nje, alitaka kumgeuza kwa 
kumpiga changa mfungaji, lakini al-
izidiwa nguvu akaanguka, kabla ya 
mchezaji huyo kuondoka na mpira, 
akamdanganya Kibwana Shomari 
kama anapiga, lakini hakufanya 
hivyo akisababisha kunguka, kabla 
ya kutandika shuti kali la mguu wa 
kushoto lililotinga wavuni.

Pamoja na dakika nne zilizobaki, 
Stars kuonekana kama ndiyo 
wameamka kutoka kwenye usingizi 
mzito, lakini mabeki warefu wa 
Uganda wakiongozwa na Livingston 
Mulondo walikaa imara kuondosha 
hatari zote na hadi mwisho wa 
mchezo huo uliochezwa Uwanja wa 
Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, 
Stars ilikubali kipigo cha bao 1-0.

Majaliwa ya Stars kufuzu kwenye 
fainali hizo yatafahamika wiki ijayo 
Septemba 3, timu hizo zitakaporu-
diana nchini Uganda.

Kwenye mechi ya jana, Stars 
haikucheza vema, huku vijana wa 
Mserbia Milutin Sredojevic ‘Mi-
cho’, ambaye ni kocha wa zamani 
wa Yanga, wakionekana kutawala 
muda mwingi wa mchezo.

Straika hatari Milton Karisa alian-
za kulisalimia lango la Stars dakika 
ya nne tu ya mchezo, alipopokea 
mpira wa krosi kutoka winga ya 
kushoto akaachia kombora kali 
lililopaa juu ya lango.

Waganda walionekana kusaka 
bao la mapema, huku Stars ikiwa 
haijui nini inataka kufanya uwan-
jani na haikushangaza, Karisa, 
anayeichezea Vipers ya Uganda, 
alipopata tena pasi dakika ya 19 
kutoka kwa Mulondo akachia shuti 
ambalo pia lilipaa juu la lango.

Stars haikuonekana kuwa na njia 
bora ya kuipita ngome ya Uganda 
Cranes, kwani mipira yao yote 
iliishia miguuni mwa mabeki wa 
timu hiyo.

Guardiola: Ni kawaida kwa Haaland kufunga hat-trick

Nahodha wa Simba Queens,  Fatuma Issa ‘Fetty Densa’, akiwa amenyanyua kombe juu na kusherehekea na wachezaji 
wenzake baada ya kutwaa ubingwa wa kuwania kufuzu Ligi ya Mabingwa Afrika kwa Wanawake Ukanda wa Afrika 
Mashariki na Kati (CECAFA), kwa kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya She Corporate Uganda kwenye mchezo wa 
fainali uliopigwa Uwanja wa Azam Complex, Dar es Salaam juzi. PICHA: JUMANNE JUMA
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